
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๕ ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับ       ชื่อ - สกุล             ต าแหน่ง  

๑  นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ            รอง

ประธานกรรมการคนท่ี 1 

๒  นางเยาวเรศ  บุญถม ผอ.ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    กรรมการ 

๓ นายพจนา  ศรีศิลปนันท ์               สมาชิกสภาเทศบาล   

    กรรมการ 

๔  นายพิศุทธ์ พิศุทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาล       

กรรมการ 

๕  นางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก        

    กรรมการ 

๖  นางเสาวภา  พรหมสุข         หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.

เซ็นทรัลเชียงใหม่    กรรมการ 

                                                  เมมโมเรียล (แทน) 

๗  นางวิไลลักษณ์  ตุ่นเครือ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ 

    กรรมการ 

๘  นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย         หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    กรรมการ 

๙  น.ส.ภรทิพย์  ขอนรักษ์         หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ.

สยามราษฎร์ (แทน)      กรรมการ 

๑๐ นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา           ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน

สุขภาพ       กรรมการ 

๑๑  น.ส.สุรภี  อินทสังข์         อาสาสมัครสาธารณสุขฯ  

              กรรมการ 

๑๒  นายสุเวช  สุภาษิต         ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ  

     กรรมการ 

๑๓  นายยงยุทธ  จันทกูล         ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์ 

      กรรมการ 
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๑๔  นางประมวล  ธนัญชัย ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย(แทน)   

    กรรมการ 

๑๕  นางจรรยา  ไชยพาน หน.หน่วยปฐมภูมิ  รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่    

    กรรมการ  

๑๖  นายดนัย   สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯรักษาการ ใน

ต าแหน่ง    กรรมการ 

   ผอ.โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่  

๑๗  นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาล                           กรรมการ

และเลขานุการ 

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  

๑  นายทรัพย์    สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่     ติด

ราชการ 

๒  นางลัดดาวัลย์  เกษมพิทักษ์พงศ์    หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนศรีวิชัย          ติดราชการ   

3  นายภานุพงศ ์  บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย   

  ติดภารกิจ 

 4  นางฟองแก้ว   ต้ือยศ  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ   

  ติดภารกิจ  

  

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  

๑  นางมาลัย     ภู่ทองค า หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

      คณะท างาน  

๒ นางแพรแก้ว    คูอาริยกุล  หัวหน้ากลุ่มงานปูองกันและควบคุมโรค

       คณะท างาน  

๓ นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ        

คณะท างาน 

๔ นายฉัตรพงศ์     ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

       คณะท างาน  

๕ นางศรัณยา    วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข

      คณะท างาน  
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๖ น.ส.ชฎาภรณ์    เต็มสี หัวหน้างานธุรการ               

คณะท างาน 

๗ นางณัฐจิต    เพ่ิมพูนวิวัฒน์ หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป 

       คณะท างาน  

๘ นายพลากร  ภาคภูมิ  หัวหน้างานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   

      คณะท างาน  

๙ นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค 

       คณะท างาน  

๑๐ นายพิศาล  พันธุเสนีย์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๖ ว.  

      คณะท างาน  

๑๑ นางจารุวรรณ   ศรีสกุล หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ   

      คณะท างาน  

๑๒นางลาวัล  ยศประสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖  ว.  

      คณะท างาน 

๑๓นางขวัญสุดา  ก าแพงแก้ว เจ้าพนักงานโภชนาการ ๗ว. 

       คณะท างาน 

๑๔  นายวรพจน์  รอดบุญชัย นักวิชาการสุขาภิบาล ๕   

      คณะท างาน 

๑๕  น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา ลูกจ้างปฏิบัติงานกองทุนฯ   

      คณะท างาน 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  

๑  นางพึงพิศ  สมนาวรรณ ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่

  

๒  นางวาสนา  แต้เจริญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นครพิงค์  

๓  นางนิตยา  ชัยชนะ ชุมชนวัดนันทาราม   

๔  นางจุรีย์  ไชยแก้ว ชุมชนวัดนันทาราม  

๕  นายประสิทธิ์  พวงส าลี ประธานชุมชนข่วงสิงห์   

๖  นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

พิเศษ รพ.นครพิงค์ 

๗  น.ส.อรทัย  ต้อนรับ เจ้าพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค์  
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เริ่มการประชุม เวลา   09.30น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม เรียนท่านคณะกรรมบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพของ 

ประธาน เทศบาล นครเชียงใหม่ ได้เรียนเชิญ

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

เรื่อง ครบวาระ ๒ ปี ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยให้คณะกรรมการท่ีครบวาระได้ด ารง

ต าแหน่งรักษาการ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาด ารง

ต าแหน่ง เชิญทางเลขาคณะกรรมการแจ้งเพ่ิมเติม 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ จากท่ีประธานได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้น เรื่อง 

คณะกรรมการบริหารกรรมการและเลขานุการ กองทุนหลักประกัน

สุขภาพครบวาระ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้รับหนังสือแจ้ง

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด าเนินการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพนี้เป็นฉบับใหม่จึงต้องมีการปรับและคัดเลือก 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการ

ตามแนวทางท่ีประกาศแจ้งไว้ในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมเปิดเอกสารหน้าปก

สีม่วง  

                หน้าที่ ๔ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ

ท้องถิ่น ซึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิใน

พ้ืนที่ จ านวน ๒ ท่าน สมาชิกสภาท่ีได้รับมอบหมาย ๒ ท่าน ขณะนี้ต้องแจ้ง

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ทราบ เนื่องจากท่ีประชุมสภาสิ้นสุด

สมัยไป จึงต้องขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาท้ัง ๒๔ ท่าน มาร่วม

ปรึกษาหารือเป็นกรณีพิเศษ และหัวหน้าหน่วยปฐมภูมิในพ้ืนที่ท่ีได้มีการ

คัดเลือกไว้แล้ว ให้เหลือ ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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และโรงพยาบาลช้างเผือก โดยทางเทศบาลได้เรียนเชิญหน่วยปฐมภูมิเข้า

ท าการคัดเลือกด้วยวิธีการ ออกเสียง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ทราบ  

               ( ๕ ) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในพื้นที่ให้ท าการคัดเลือก

กันเอง ๒ ท่าน ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านท าการ

คัดเลือกกันเอง ๕ ท่าน แนวทางคร่าวๆ คือ แขวงละ ๑ ท่าน ต้อง

ด าเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จ และท าหนังสือแจ้งไปที่ส านักงานสปสช. 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ  

                หน้าที่ ๕ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จะต้องมาท าการปรึกษาหารือ ว่าจะคัดเลือกผู้ใดมา

เป็น กรรมการเลขานุการผู้ ในส่วนของสาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นท่ีปรึกษา  ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  

วรรคที่ ๓ การคัดเลือกคณะกรรมการที่ ๔ กับ ๖  

                (๖) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมเพ่ือให้

บุคคลในแต่ละกลุ่มท าการคัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย และมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด คือ ต้องมี

การเชิญมาเพ่ือท าการคัดเลือกอย่างเปิดเผย แต่เนื่องจากมีค าสั่งจาก คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ห้ามประชุม หรือ ชุมนุมทางการเมืองเกิน ๕ คน 

จึงท าให้ไม่สามารถท าการคัดเลือกได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องรีบด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จ 

                ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการ

มากกว่า ๒ แห่ง ให้น าหลักเกณฑ์ตามก าหนดใน วรรค ๒ มาบังคับใช้ใน

การคัดเลือก หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ จ านวน ๒ ท่าน คือ มีหน่วย

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลช้างเผือกได้เป็น

ตัวแทน ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้มี

คณะกรรมการตาม (๑) และ (๓)-(๙) ประชุมหารือกันเองเพื่อคัดเลือก (๒) 

จากท่ีกล่าวมา จะต้องน าทุกๆท่านที่ท าการคัดเลือกแล้ว มาร่วมกันประชุม

หารืออีกครั้งหนึ่ง เพ่ือท่ีจะมาคัดเลือก (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยท าการ

คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ ท่าน เนื่องจากตอนนี้ยังคัดเลือกคณะกรรมการ

ไม่ครบ วิธีการในการคัดเลือกก็คือ คัดเลือกมา ๒ ท่าน และจะต้องเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยมีการแต่งตั้งเป็น รองประธานคนท่ี ๑ และ รอง

ประธานคนท่ี ๒ ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าการแจ้งรายช่ือ 

ท่ีมีคณะกรรมการพร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือกให้ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพเป็นคนออกค าสั่ง คือ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ ปัญหาก็ คือ เราจะต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพราะจะต้องท าการเสนอหนังสือเข้าไปที่ส านักงาน



6 

 

หลักประกันสุขภาพ ซึ่งนี้เป็นการแจ้งเพ่ือทราบในเรื่องของระเบียบวาระท่ี 

๑ และ ได้พูดคุยถึงระเบียบวาระท่ี ๑ แต่เป็นข้อท่ี ๑.๒ เพ่ือแจ้งในที่ประชุม

เพ่ือทราบว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนตามประกาศหลักประกันสุขภาพปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ฉบับใหม่ ก็ท าการเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่ จากระเบียบก าหนด

หลักเกณฑ์ใหม่ จึงแจกให้คณะกรรมการน าไปศึกษาเพิ่มเติม คือ จะมีเรื่อง

ของค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน และท่านที่ได้เอกสารไปตรงด้านท้ายๆของ

เอกสาร ให้ท่านอ่าน เพราะจะมีการอธิบายถึงสิ่งที่ท าได้ และ ส่ิงที่ท าไม่ได้ 

จึงอยากให้ท่านลองน ากลับไปเปิดดูศึกษาให้เข้าใจ ว่าสิ่งไหนที่ท าได้บ้าง 

สิ่งไหนที่ท าไม่ได้บ้าง และให้ท าเป็นกลุ่มอายุ ในส่วนท้ายนี้จะเกิด

ประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีจะต้องน าเสนอโครงการขึ้นมา ขอเชิญท่านประธาน

ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

วันที่ ๑๙  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ประธาน ดังนั้นขอเข้าวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงาน

ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ สืบเนื่องมาจาก ท่ีมีการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี ๑๙  

กรรมการและเลขานุการ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ และมีการประชุมครั้งท่ี ๒/

๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งทางฝุายเลขานุการได้สรุป

รายงานการประชุมไม่ทัน จึงขอแจกเอกสารรายงานการประชุมในครั้งนี้  

นายดนัย สารพฤกษ์ ขอแก้ไขหน้าที่ ๒ มีรายชื่อของผมเป็นล าดับที่ ๒ 

เอกสารระบุไว้ว่า 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ เป็นผู้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ผมคิดว่า

น่าจะอยู่ในรายช่ือของ ผู้ไม่ได้มาประชุมมากกว่า เพราะว่าผู้ที่เข้ามา

ประชุมก็คือ ผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ต้ังแต่ ท่ีปรึกษา ลงมาจนถึง 

คณะกรรมการท้ังหมด ส่วนผู้ไม่มาประชุมก็หมายความว่า ผู้ได้รับแต่ง

ต้ังแต่ไม่มาเข้าร่วมประชุม หรืออาจจะติดราชการ ในส่วนที่ไม่ใช่

คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งก็จะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด เพราะฉะนั้น 

หน้าที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็จะมี ๒ ชุด ใน

ความเป็นจริงแล้วน่าจะมีเพียง ๑ ชุดเท่านั้น สรุปแล้วก็คือ น าเอารายการ

ของผมไปใส่ในส่วนผู้ไม่มาประชุม 
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ สรุปคือ ท่านผอ.โรงพยาบาลเทศบาล ไม่ได้มา

ประชุม ทางฝุายเลขาท า 

กรรมการและเลขานุการ การแก้ไขให้ถูกต้องด้วย มีคณะกรรมการท่านใด

ต้องการแก้ไขเกี่ยวกับรายช่ือสามารถท่ีจะปรับแก้ไขได้ท้ังในที่ประชุมนี้

หรือแก้ไขหลังจากนี้ได้ ถ้าไม่มีการปรับแก้ไข ขออนุญาตท่านประธาน

กล่าวต่อในเรื่องของการประชุมในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ได้มี

การแต่งตั้งตามกรรมการและเลขานุการ        ค าสั่งที่ 37/2556 ลงวันที่ 4 

กันยายน 2556 ไว้แล้ว  ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ

ปรับปรุงค าสั่งดังกล่าวต่อไป   จากการประชุมครั้งท่ีแล้ว การแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาและติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าของเรื่อง คือ คุณสุรีรัตน์ ผู้แทนศูนย์

ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วม ในตอนแรกเรามีการ

เสนอไปว่า เราจะท าการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตาม

ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ข้ึนมาหนึ่ง

คณะ ที่จริงแล้วการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร

เชียงใหม่จะมีคณะกรรมการระดับอ าเภอเข้ามาประเมินผลแล้ว แต่ด้วย คุณ

สุรีรัตน์ เป็นผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเสนอว่าอยากให้มี

หน่วยงานอื่นเข้าร่วมประเมิน คือ หน่วยงานท่ีคิดว่าจะเข้ามาประเมินผล

เฉพาะโครงการท่ีเราได้ให้งบประมาณไป โดยมีการประเมินว่าในแต่ละ

โครงการนี้มันเกิดประโยชน์อย่างไร ทางคณะท างานของเราได้น าเรื่อง

เข้าท่ีประชุมคณะท างาน โดยท่ีประชุมได้มีการน าเสนอแนวทางในหลายๆ

แนวทางว่า ควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างไร เพราะดูจาก

รายละเอียดแล้ว เขาเสนอข้อมูลมา เป็นข้อมูลท่ี อยากให้มีคณะกรรมการ

ชุดหนึ่งขึ้นมา เพ่ือท่ีจะท าการประเมิน หรือในองค์กร ซึ่งในส่วนตรงนั้นเรา

ก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งได้เข้ามาท าการประเมินอยู่แล้ว ถ้าหากต้องการ

ให้เป็นไปตามนั้น ต้องมีการก าหนดแนวทาง เลยได้ท าหนังสือชี้แจงขึ้นไป 

ว่าควรจะมีใครบ้าง ทางผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ยังไม่

ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนั้นคงต้องขอให้ผู้เสนอโครงการนี้ เข้า

ประชุมก่อน เพราะว่าตามประกาศฉบับใหม่ จะให้ทางคณะกรรมการได้มี

การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในเรื่องของการเข้าไปประเมินได้ 

จะต้องมาปรึกษาหารือกัน เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือน กรกฎาคม แล้ว พอ
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เริ่มเดือน ตุลาคม ก็จะต้องท าการเปลี่ยนคณะกรรมการอีกครั้ง อาจจะท า

ให้เกิดปัญหาได้ โดยจะปรึกษากับทาง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน

สุขภาพก่อนว่าจะขอเลื่อนออกไปหลังเดือน ตุลาคม ได้หรือไม่ แนวทาง

ปฏิบัติก็จะมีประมาณนี้ ขออนุญาตท่านประธานข้ามในส่วนของระเบียบ

วาระการติดตามการประชุมครั้งท่ีแล้วออกไปก่อน เนื่องจากผู้ที่เป็นตัวแทน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงิน 

และสรุปบัญชีรับ-จ่าย  

ประธาน ประจ าเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ สรุปผลการด าเนินงาน ด้านการเงิน และกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

กรรมการและเลขานุการ ในระดับท้องถิ่นประจ าไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน-

มิถุนายน) ๒๕๕๗     ยอดยกมา เป็นเงิน ๑๐,๓๑๙,๐๐๖.๐๒ บาท รายรับ 

ไม่มี เงินค่าบริการสาธารณสุข ไม่มี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหาร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี เงินสมทบจากการกองทุนชุมชน ไม่มี เงินได้

จากดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นเงิน ๑๙,๒๑๔.๖๒ บาท รายได้อื่นๆ เป็นเงิน  

๒๒,๒๔๐ บาท รวมเงินรายรับ ๑๐,๓๖๐,๔๖๐.๖๔ บาท รายจ่าย ประเภทท่ี 

๑ เป็นเงิน  ๒๘๔,๒๙๑ บาท รายจ่ายประเภทท่ี ๒ เป็นเงิน  ๑๖๔,๕๒๐ บาท 

รายจ่ายประเภทท่ี ๓ เป็นเงิน  ๒,๐๕๗,๓๔๘ บาท รายจ่ายประเภทท่ี ๔ 

เป็นเงิน  ๑๘๔,๒๙๖.๘๐ บาท รวมรายจ่ายเป็นเงิน  ๒,๖๙๐,๔๕๕.๘๐ บาท 

รายได้สูงกว่ารายรับ ๗,๖๗๐,๐๐๔.๘๔ บาท ยอดยกมา ๗,๖๗๐,๐๐๔.๘๔ 

ดังนั้นยอดไตรมาสท่ี ๓ เรายังมีเงินคงเหลือยอดยกมาเท่ากับเจ็ดล้านกว่า 

ในส่วนเรื่องของโครงการ  ได้ท าการสรุปยอดบัญชีของโครงการท่ีอยู่ใน

เอกสารให้ทุกท่านแล้ว มีท้ังบัญชี รายรับ-รายจ่าย ยอดยกมาแล้วก็เงิน

คงเหลือ มีการตัดยอดลงไป ในส่วนของหน้าท่ี ๒ ก็จะมีจากยอดสิบล้าน

บาทว่า ใช้ไปเท่าไร เงินเข้าเป็นรายรับเท่าไร และดอกเบี้ยเท่าไร แล้วก็เงิน

คืน คือ เงินคืนต่างๆ เช่น การประชุมแล้วมีเงินเหลือ ก็ส่งคืนมา รับเป็นเงิน

เหลือจ่าย อันนี้เป็นหลักการแนวทางตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้

มีการประหยัดค่าใช้จ่าย หน้าที่ ๓ ก็เป็นรายจ่ายประเภทท่ี ๓ ส่วนหน้าที่ ๔ 

ก็เป็นรายจ่ายประเภทท่ี ๔ ยอดคงเหลือก็ตัดทบยอดกันลงมา ในเอกสารมี
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ท้ังหมดอยู่ประมาณ ๗-๘ หน้า ส่วนหน้าสุดท้ายก็จะมีการสรุปยอด ลบ 

รายรับ ๔๑,๔๕๔.๖๒ บาท รายจ่าย ๒,๖๙๐,๔๕๕.๘๐ บาท ยอดเงิน

คงเหลือ ๗,๖๗๐,๐๐๔.๘๔ บาท ให้คณะกรรมการได้ทราบถึงบัญชีรายรับ-

รายจ่ายเดือน (มีนาคม-พฤษภาคม) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพของ

เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งให้คณะกรรมการในที่ประชุมทราบ  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม งบประมาณคงเหลือเจ็ดล้านกว่าบาท 

สามารถท าโครงการเสนอ 

ประธาน เข้ามาได้อีกหรือไม่ 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เจ็ดล้านกว่าบาทนี้ คือ งบประมาณไตรมาสเดือน

มิถุนายน เริ่มเข้า 

กรรมการและเลขานุการ เดือนกรกฎาคม จะเปิดการตรวจสุขภาพ เรื่อง

ของแว่นตา จะสรุปในช่วงของงบประมาณคงเหลือว่า มีเหลืออยู่เท่าไร 

ส่วนตอนนี้เป็นยอดไตรมาสของเดือน พฤษภาคม สรุปแล้วตอนนี้

งบประมาณคร่าวๆ รอเบิก ซึ่งตัดยอดไป  งบประมาณท่ีสามารถอนุมัติได้

เป็นเงิน ๑,๗๑๒,๘๘๐ บาท ประกอบไปด้วย งบคงเหลือเงินงบประมาณท่ี

อุดหนุนได้ ๔๕๔,๘๘๐ บาท คงเหลือโครงการการคัดกรองสายตาท่ีได้มี

การกล่าวไว้ในการประชุมครั้งท่ีแล้ว ว่าถ้าเราท าแล้วเราจะมีงบประมาณ

คงเหลือท่ี แล้วทางโรงพยาบาลเขาพอใจแค่นี้ เราก็จะมีเงินงบประมาณ

คงเหลือกลับมา ต้ังงบประมาณแว่นตาต่ออันเป็นเงิน ๕๕๐ บาท เพราะว่ามี

การคัดกรองสายตาท้ัง สั้นและยาว โรงพยาบาลฯจึงให้เงินคืน ๒๕๘,๐๐๐

บาท ส่วนยอดคงเหลือจากปีท่ีแล้ว ของปี๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ในส่วนครั้งที่ ๓ นี้ มีการขอโครงการประเภทท่ี ๑ จ านวน ๑ โครงการ เป็น

เงิน ๙๕,๒๑๕ บาท และประเภทท่ี ๓ จ านวน ๑๐ โครงการ  ๑,๑๘๓,๕๙๕ 

บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๗๘,๘๑๐ บาท สรุปงบประมาณคงเหลือ เพ่ือบริหาร

องค์กรนั้น สามารถบอกได้ว่าจะมีเงินคงเหลือห้าแสนกว่าบาท ในส่วนของ

เงินห้าแสนกว่าบาทนี้ จะประสานกับท่านประธานกองทุนฯว่า ยังมีแนวทาง

ท่ีอาจจะต้องกันเงินไว้ใช้ในเรื่องของโรคระบาดหรือในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในระเบียบท่ีประกาศใหม่นี้ สามารถใช้งบของกองทุนฯได้ ในระดับหนึ่งแต่

อาจจะไม่ใช่ท้ังหมด จึงขอแจ้งให้ทางคณะกรรมการได้ทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     งบประมาณคงเหลือยังสามารถเสนอ

โครงการได้ คณะกรรมการ 

ประธาน ท่านใดท่ีเป็นประธานชุมชนสามารถแจ้งลูกบ้าน

ว่ายังมีงบประมาณคงเหลือท่ียังสามารถขอได้ แล้วก็กันเงินงบประมาณไว้

ในกรณีเรื่อง โรคระบาด เป็นต้น                

มติที่ประชุม รับทราบ 
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นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม วาระที่ ๔.๒ สรุปสาระส าคัญประกาศ

คณะกรรมการกองทุน 

ประธาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  การก าหนด

หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ หลักเกณฑ์ต่างๆ มีข้อมูลอยู่ในไฟล์ที่จะให้ทุก

ท่านได้ทราบ ดังนี้ ก็คือ 

กรรมการและเลขานุการ ๑. มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  ๒. จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่อง วัตถุประสงค์ หน้าที่ ๓ ข้อท่ี ๗ เงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตาม

แผนงานโครงการหรือ กิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติดังนี้                  

๑.เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ

หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องของการเสริมสร้าง

สุขภาพปูองกันโรคฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิท่ีจ าเป็น

ต่อสุขภาพการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง และกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังท่ีอยู่ในพื้นที่ 

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ในข้อแรกก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จากเม่ือก่อนท่ีจะพูดถึงเรื่อง สิทธิ

ประโยชน์ แต่ประกาศใหม่มีการเข้าถึงในแต่ละกลุ่มมากข้ึน  ๒.เพ่ือ

สนับสนุนให้กลุ่มและองค์กรประชาชนหรือ หน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ได้

ด าเนินการตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ

ปูองกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่มีความ

จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ให้สนับสนุนได้วงเงินไม่เกิน 

๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์จัดหาได้ให้อยู่

ในความดูแลของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานที่ได้รับการ

สนับสนุนนั้น ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องดูแลเองไม่ใช่ให้เราดูแล แต่

ได้วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  ข้อ ๓.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรคฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิ ศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์อ่ืนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาดูแลเด็ก

เล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เขาก าหนดมา

เลยว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕  ของสามกลุ่มเปูาหมายนี้ ของเงินรายรับ

ของกองทุนฯในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ ต่อไป คือ  ข้อ ๔.เรื่องของการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารกองทุนฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของรายรับ

กองทุนฯในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ แล้วก็จะมีในส่วนของครุภัณฑ์ไม่เกิน 
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๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย และสิ่งที่ส าคัญ  ข้อ ๕.กรณีการเกิดโรคระบาดหรือ

ภัยพิบัติในพ้ืนที่ ให้คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุน

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ได้ตามความจ าเป็นหรือตามความเหมาะสมของขั้นตอนสถานการณ์ นี้คือ

สิ่งท่ีเพ่ิมมา เพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเกิดปัญหาขึ้น แต่ไม่

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เลย เขาจึงออกแนวทางการแก้ไขปัญหาใน

ลักษณะนี้ เรื่องของค าจ ากัดความก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องของ

ประกาศการของบประมาณของกองทุนฯ จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ ส่วน

รายละเอียดในเอกสารเล่มนี้เกือบทั้งหมด คณะกรรมการกองทุนก็ได้ให้

เอกสารไป ท่านตัวแทนคณะกรรมการทุกท่าน คณะกรรมการตัวแทน

ชุมชน คณะกรรมการ อสม.ท้ังหลาย ถ้าท่านเห็นในรายละเอียดนี้ หาก

ท่านอยากของบประมาณหลังจากเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ท่าน

สามารถดูตัวอย่างกิจกรรมด้านท้ายเอกสารนี้ประกอบได้เลย ว่าจะท าสิ่ง

ไหนที่เก่ียวกับระเบียบตามท่ีกล่าวมานี้บ้าง ในส่วนหลักๆ ก็จะมีการเพิ่มใน

เรื่องของค่าตอบแทน คือ ๔๐๐ บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง ต่อไป

หน้าที่ ๔ ของส่วนที่ ๓ มีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลัก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องของค่าตอบแทนในการประชุม

ส าหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่ง

ไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน ๓๐๐ 

บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และคณะท างานครั้งหนึ่งไม่เกิน 

๒๐๐ บาท เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท ในส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทางต่างๆ ส าหรับ 

คณะกรรมการ ท่ีปรึกษากรรมการ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ จ้าง

เหมาชั่วคราวให้เบิกจ่ายตามอัตราระเบียบราชการในอัตราอนุโลม ซึ่งก็

สามารถเบิกจ่ายได้ โดยแจกเอกสารให้ท่านเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติต่อไป 

นางสิริบูรณ์  ยาวิชัย อยากทราบนิยามศัพท์ของค าว่า กลุ่มผู้ประกอบ

อาชีพท่ีมีความเส่ียง 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ หมายถึงกลุ่มไหนบ้าง มี

เฉพาะของกองทุนฯเทศบาลนครเชียงใหม่ ในหน้าท่ี ๓  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ในส่วนนี้เราก็ได้ข้อมูลมาเท่ากัน เท่าท่ีทราบค า

นิยามของค าว่า  

กรรมการและเลขานุการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง น่าจะเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับ                อาชีวอนามัย อย่างเช่น เกี่ยวกับโรงพยาบาล ก็คือ 

เรื่องของขยะติดเช้ือ เรื่องของเคมีบ าบัด หรือ ถ้าเป็นอาชีพท่ีเกี่ยวกับ
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อุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมเหล็ก เป็นต้น  โดยจะน าไปปรึกษาหารือกับ

ทีมงานหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนอีกครั้ง 

นางสิริบูรณ์  ยาวิชัย อยากทราบนิยามศัพท์ของค าว่า กลุ่มผู้ประกอบ

อาชีพท่ีมีความเส่ียง 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้ชัดเจน ในการ

ด าเนินงานในปีหน้าเพราะว่าจากปีที่ 

ผ่านมา ทางโรงพยาบาลสวนดอกได้ของบประมาณมาในส่วนนี้ และก็ทาง

คณะกรรมการคัดกรองโครงการให้ตัดบางรายการที่มีการเสนอออก ดังนั้น

ท าให้เราไม่ด าเนินโครงการในปีนี้ จึงขอสอบถามเพ่ือความชัดเจนในปี

หน้า อย่างเช่น โครงการท่ีตัดออกไป คือ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ส าหรับคนท างานที่เป็นกลุ่มเส่ียงที่สัมผัสยาเคมีบ าบัด ท่ีตรวจสอบแล้วมี

ประมาณ ๘๐๙ คน ทางคณะกรรมการให้ตรวจบางท่าน ซึ่งบางครั้งเราก็

ไม่สามารถด าเนินการในส่วนนี้ได้ เพราะว่าถ้าเลือกปฏิบัติตรวจบางคน 

อาจจะท าให้เกิดการเลื่อมล้ ากัน แล้วก็ ค่าตรวจปฏิบัติการส าหรับบุคลากร

ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสตะกั่ว มี ๒๐ คน ก็ไม่ให้ด าเนินการ เนื่องจากเป็น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แล้วก็ดูโครงการแล้วตัดออกให้เหลือเพียงแค่

อบรม ซึ่งทางทีมงานเล็งเห็นว่าการจัดอบรมเพียงอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติ 

อาจไม่ส่งผลประโยชน์ที่แท้จริงส าหรับคนท างานที่เป็นกลุ่มเส่ียง ดังนั้น

โครงการท่ีเคยขอไปในครั้งท่ีแล้วที่มีการน าเสนอไป ในครั้งนี้จึงน าเข้าใน

ท่ีประชุม พิจารณา 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ในส่วนนี้ขออ้างอิงตามหนังสือฉบับนี้ เพราะว่า

เขาส าเนาเอกสารมา 

กรรมการและเลขานุการ ว่าน่าจะมีรายละเอียดได้เต็มท่ีเลย ให้ดูท่ีหน้าที่ ๔ 

ท้ายสุด จะกล่าวถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเส่ียง กลุ่มควบคุมความ

เส่ียงส่งเสริมปัจจัยท่ีดี ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง การ

ปูองกันให้เกิดผลประทบต่อสุขภาพร่างกายการด ารงชีวิตในชุมชน โดย

กิจกรรมท้ังนี้สาเหตุ หรือปัญหาสุขภาพ เช่น พฤติกรรมด้านสุขภาพ ด้าน

การบริโภค การรณรงค์ให้ความรู้ของโรคหรือสารพิษปลอดภัย อุบัติเหตุ 

เป็นต้น ซึ่งในเหตุผลข้อสุดท้าย ก็มีการปรึกษาหารือว่า มันมีความ

เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ในข้อท่ี ๗.๔ เรื่องของสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคภัย 

ควบคุมมลพิษในชุมชน ที่เกิดจากบุคคลผู้นั้นไปท า เฝูาระวังควบคุม

สุขภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วม การรณรงค์อนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ความเส่ียงเรื่องของเกษตรกรท่ีปลอดสารเคมี ก็ถือว่าเป็น ความเสี่ยงนะ 

การคัดกรองสารเคมีในเลือด ก็ถือว่าเป็นความเส่ียง รณรงค์รักษาที่อยู่ 

จัดการขยะให้ถูกต้องตามสุขอนามัย ผมคิดว่าเราน่าจะมโนภาพถึงกลุ่ม

ผู้ประกอบการท่ีมีความเส่ียงในอาชีพได้ เช่น เกษตรกร โรงงาน
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อุตสาหกรรมท่ีจะเกิด ภัยคุกคาม เข้าใจทางโรงพยาบาลนะว่าได้มีข้อมูล

การน าเสนอของบประมาณเข้ามา ที่นี้เรามาท าความเข้าใจกันในเรื่องของ

รายละเอียด ทางเรามีติดอยู่หนึ่งเรื่องคือ เรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่อง

ของกลุ่มท่ีเขาด าเนินการ ซึ่งในจุดนี้เข้าใจว่าทุกๆอาชีพมีความเส่ียง และก็

ได้ประสานไปทุกๆท่ี ไม่ใช่ว่ามีข้อมูลส่วนนี้ก็มองว่าในภาพรวม ใน

โรงพยาบาลมหาราช ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีอยู่ เขาก็มีความเส่ียงในเรื่องของการ

ท างาน เนื่องจากทางโรงพยาบาลมหาราชได้ขอมา พวกเราคณะกรรมการ

ก็ได้มีการจัดประชุม ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เราสามารถจะท าการตรวจเขาได้

หรือไม่ อย่างเช่น เรื่องการเอ็กซเรย์ คนที่ท างานเกี่ยวกับขยะติดเช้ือ เป็น

ต้น ซึ่งเราก็ได้ท าการปรึกษาหารือกันว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความ

เส่ียงมีลักษณะเป็นอย่างไร ที่นี้ในเรื่องของเอกสารน่าจะมีการจัดท า

เอกสารเป็นรูปเล่ม ในการจัดท าเอกสารต้องใช้งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

เป็นเอกสารท่ีจะแจ้งให้กลุ่มคนเหล่านั้นทราบ อันนี้ผมเข้าใจความหมายนะ 

ท่ีนี้ในการตรวจคัดกรองเรามีเอกสารที่จะแจก ซึ่งสิ่งนี้คือ เปูาหมายหลักว่า

จะท าอะไร และมองถึงเรื่อง สิทธิประโยชน์ของบุคคลท่ีเข้าไปรับการตรวจ 

ว่าคุณมีสิทธิในการได้รับการตรวจหรือไม่ คุณมีประกันสุขภาพหรือไม่ 

หรือคุณมีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายหรือไม่ ซึ่งเรามองรวมไปถึงจุดนั้น โดย

ท่ีเรายังไม่ได้ท าการพูดคุยกันต่อ ท าให้เขาน าเรื่องนั้นออกไป แต่ถ้าใน

แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นหนังสือออกมาในระเบียบใหม่นี้ ก็ต้องมาคิดใหม่ว่า 

บุคคลเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงตามระเบียบปฏิบัติหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คน

กวาดขยะ คนดูดสิ่งปฏิกูล ก็น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งก็อยากจะขอให้เขา

ได้รับสิทธิเช่นกัน แต่ความเป็นจริงแล้วเราจ าเป็นต้องมาคุยกันในหลักการ

ตามระเบียบว่าสามารถให้ได้หรือไม่  

นายดนัย  สารพฤกษ์ เรื่องของระเบียบเราก็ต้องยอมรับ ที่นี้ในเรื่องของ

ผู้แทนในส่วนของผอ.  

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ โรงพยาบาลเทศบาล  โรงพยาบาล

สวนดอก ได้น าเสนอโครงการ ในส่วนของคณะท างานนี้ ได้ท าการพูดคุย

กันอยู่ ๒ ประเด็นคือ ๑.เรื่องปัจจัยเส่ียง อาชีพเส่ียงหรือกลุ่มเส่ียง ใน

ภาษาอังกฤษก็คือ risk factor นี้คือ คนท างานหรือกลุ่มคนท างาน จะมี

ความเส่ียงกันหมด แม้แต่ข้าราชการเราท่ีนั่งท างานกันอยู่ในที่นี้ ถามว่า 

ถ้าเกิดแสงไฟท่ีใช้ในการท างานส่องสว่างไม่พอ แล้วนั่งเซ็นหนังสือหรือ

เขียนหนังสือ เราก็จะมีความเส่ียง เรื่อง สายตา ส่วนท่านผู้บริหารท่ีนั่งก้ม

ท างาน ก็มีความเส่ียงเรื่องกล้ามเนื้อ คนที่นั่งท างานกับคอมพิวเตอร์อยู่

ตลอด ก็จะมีความเส่ียง เรื่อง สายตา ถ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีเราอยู่ใน

ห้องสารเคมีหรืออยู่ในห้องเอ็กซ์เรย์ กลุ่มคนเหล่านี้ก็มีความเส่ียง เรื่อง รังสี 



14 

 

แล้วถ้าเป็นชาวบ้าน เจาะจงลงไปถึงกลุ่มชาวบ้านท่ีอยู่ในร้านเสริมสวยแต่ง

ผม กลุ่มคนเหล่านี้ก็มีความเส่ียงทั้งเรื่อง สารเคมีและน้ ายาต่างๆ กลุ่มคน

เหล่านี้ก็มีความเส่ียง ถ้าพูดถึงเกษตรกร ก็จะมีเรื่องของการใช้สารเคมี 

ต้ังแต่ยาพ่นหญ้า ยาคุมหญ้า ฮอร์โมนเร่งต่างๆ ส่วนเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็น

ความเส่ียง เพราะฉะนั้นกลุ่มอาชีพท่ีมีความเส่ียงตามท่ีได้กล่าวมา กลุ่มคน

เหล่านี้ก็มีความเส่ียงทุกกลุ่ม ท่ีนี้เรามองว่า พรบ.หลักประกันสุขภาพให้

ความคุมครองกลุ่มเสี่ยงด้านใดบ้าง ระเบียบได้บอกไว้ว่าให้ประชาชนทุก

คนในประเทศไทย ให้ท่านดูเอกสารฉบับนี้ ท่ีแจกให้คณะกรรมการ ใน

บรรทัดที่ ๑๒ ส านักงานหลักประกันสุขภาพต้ังขึ้นให้เป็นหน่วยงานของรัฐ

ให้เป็นหน่วยท่ีไม่ใช่ส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๒๔ เพ่ือท า

หน้าที่ในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง

รวมถึง ๔๕ บาท ท่ีน ามาตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยบริการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสถานบริการของ

รัฐหรือเอกชน จัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนคนไทยท้ังประเทศ 

โดยเฉพาะบุคคลท่ีมิได้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการด้านการรักษา และสิทธิ

ประกันสังคม นั้นแสดงว่าเจตนารมณ์ส่วนใหญ่ ต้องการให้ชาวบ้านที่ไม่มี

สิทธิข้าราชการและสิทธิประกันสังคม เท่าท่ีเราทราบก็คือ ประชากรใน

ประเทศไทยมีอยู่สามกลุ่ม ๑.กลุ่มข้าราชการ ๒.กลุ่มประกันสังคม และ 

กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มิได้มีสิทธิ เพราะฉะนั้นการพิจารณาโครงการนี้ เรา

ใช้ ๒ ประเด็น ต้องเรียนให้ผู้แทนของโรงพยาบาลได้ทราบว่า ในส่วนของ

โรงพยาบาลเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของการประกอบอาชีพ แต่ถ้าเรา

มองถึงสิทธิในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ น่าจะไปใช้ใน

สิทธิของข้าราชการ หรือใช้สิทธิของประกันสังคมได้หรือไม่ อันนี้ก็เป็น

ประเด็นท่ีน าขึ้นมาพูดคุย ถ้าเรามีงบประมาณมากพอเราอาจจะพิจารณา

ไปถึงในส่วนนั้น ซึ่งในปีก่อนหน้านี้ตามท่ีท่านเลขาฯได้กล่าวถึงว่า 

พนักงานเทศบาลฯที่เป็นลูกจ้างโครงการเก็บขยะมีความเส่ียงในเรื่องของ

การสัมผัสสารเคมีท้ังหลายในกลุ่มเหล่านั้นเราก็ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะ

เราค านึงถึงว่า เขายังมีสิทธิทางประกันสังคมอยู่ เพราะฉะนั้นเราจะเน้นใน

เรื่องของประชาชนท่ัวไปก่อน ก็ขอเรียนชี้แจ้งว่าการท างานของกลุ่ม ได้

พิจารณาตามเจตนารมณ์ตรงนี้ไว้ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ในส่วนราชการ

ท้ังหลายก็จะใช้เงินในกองทุนฯไปทั้งหมด ในส่วนของประชาชนเอง ซึ่ง

เป็นเกษตรกร ช่างเสริมสวย คนดูแลรักษาความสะอาดถนน หรือเป็นกลุ่ม

ของแม่บ้านที่ท าสินค้าโอท็อปท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพท างานหรือสารเคมี ก็จะ

ท าให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับงบประมาณท่ีน้อยลง แต่ในภายภาคหน้า

ต่อไป หากงบประมาณได้สูงขึ้น เราก็จะพิจารณาในส่วนเหล่านี้ต่อไป 
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ การน าเสนอโครงการกองทุน คณะท างานจะ

พิจารณาถึงภาพรวมว่า 

กรรมการและเลขานุการ โครงการนี้เราสามารถด าเนินโครงการได้หรือไม่ 

ซึ่งไม่ได้บอกว่าโครงการเหล่านี้ท าไม่ได้ แต่มันมีเหตุผลอีกหลายอย่างที่

เราต้องปรับแก้ไข ในเรื่องของงบประมาณ เพ่ือพิจารณาว่าในส่วนที่เราได้

เสนอโครงการไป มีการใช้งบประมาณท่ีน้อยเกินไปหรือไม่ หรือโครงการ

นั้นมีงบประมาณท่ีเพ่ิมมากเกินไปหรือไม่ อย่างที่ได้อธิบายไป ถ้าสมมุติใน

รายละเอียดเช่น ค่าสมุด ค่าหนังสือ ท่ีเขาท า ให้ปรับลดจ านวนลง  มีการ

ตรวจเพื่อเน้นเฉพาะรายหรือไม่ ส่วนนี้จะต้องมีข้อมูลท่ีชัดเจน เพราะเรา

ไม่ได้น าเสนอเข้าคณะกรรมการ แต่น าเสนอเข้าคณะท างาน ต้องขอ

อนุญาตน าข้อมูลเหล่านี้มาคุยกับเจ้าของโครงการก่อน เนื่องจากว่าจะได้มี

โอกาสในการร่วมงานกันต่อไป ไม่ใช่จะเป็นการตัดออกไปเสียท้ังหมด ใน

ส่วนนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า เห็นด้วยในเรื่องของการท าโครงการต่างๆ ซึ่งเรา

จะต้องมาพิจารณาว่าควรจะปฏิบัติเช่นไร เป็นสิ่งท่ีเราจะต้องมาช่วยกันดู 

เพราะว่าคณะท างานได้ให้ข้อมูลมาตามนี้ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช   วิริยดิลกธรรม กรณีนี้ หากไม่ได้ข้อสรุป ก็ต้องถามไปที่ 

สปสช.ว่าโครงการนี้สามารถ 

ประธาน ท าได้หรือไม่ เพราะว่าในเอกสารได้ระบุไว้ว่า 

การจัดการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนคนไทยท้ังประเทศ โดยเฉพาะ

บุคคลที่มิได้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสังคมตามกฎหมาย 

สิทธิกฎหมายดังกล่าวจึงครอบคลุมประชาชนโดยท่ัวไป ท าให้ประชาชน

คนไทยท้ังประเทศมีหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า แต่เราก็ไม่ทราบว่า

ข้าราชการมีสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสังคมหรือไม่ แต่หากยัง

เกิดข้อสงสัยให้สอบถามไปที่ส านักงานส่วนกลางได้ 

นายดนัย  สารพฤกษ์  ในส่วนของข้าราชการก็จะมีระเบียบเรื่องของ

การตรวจสุขภาพ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ประจ าปีอยู่แล้ว ว่าการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๓๕ ปี หรือเกิน ๓๕ ปี ถ้าเป็นเพศหญิงจะต้องเพ่ิม

อะไรได้บ้าง ซึ่งเขามีมาตรฐานให้ตรวจอยู่แล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม วาระที่ ๔.๓ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เนื่อง 
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ประธาน จากมีบางโครงการมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ 

เพื่อสอดคล้องกับกิจกรรม จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่อนุมัติ 

เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ จากการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมี 

กรรมการและเลขานุการ โครงการท่ีจะขอในเรื่องของการปรับลด และเพ่ิม

งบประมาณ ซึ่งตามโครงการท่ีได้มีการน าเสนอขออนุญาตพิจารณามีการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการท่ี ๑ โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกายผู้สูงอายุชุมชนอุ่นอารี งบประมาณเดิม เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๒๒,๒๔๐ บาท โครงการท่ี ๒ โครงการ

การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านในเขตชุมชนเทศบาล

นครเชียงใหม่ เป็นเงิน ๔๕,๓๙๐ บาท เพ่ิมเป็นเงิน ๔๕,๔๘๐ บาท ส่วน

โครงการท่ี ๓ โครงการของโรงเรียนที่น าเสนอคือ โรงเรียนพันธุ์ใหม่

สุขภาพดี โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง เป็นเงิน ๒๒,๐๙๕ บาท 

เปลี่ยนเป็นเงิน ๒๑,๙๔๕ บาท ในส่วนโครงการที่ ๔ โครงการเด็กไทยพันธุ์

ใหม่สุขภาพดี โรงเรียนสันติศึกษา งบประมาณเดิมเป็นเงิน ๒๒,๖๙๗ บาท 

เปลี่ยนเป็นเงิน ๒๓,๘๙๗ บาท โครงการท่ี ๕ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่

เด็กไทยสุขภาพดี โรงเรียนเทศบาลวัดปุาแพ่ง งบประมาณเดิม เป็นเงิน 

๒๑,๔๘๕ บาท เพ่ิมงบประมาณเป็นเงิน ๒๒,๒๘๕ บาท ในส่วนโครงการที่ 

๖ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่เด็กไทยสุขภาพดี โรงเรียนเทศบาลวัดศรี

สุพรรณ งบประมาณเดิม เป็นเงิน ๑๔,๗๖๒ บาท เป็นเงิน ๑๘,๑๓๒ บาท 

ส่วนโครงการที่ ๗ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่เด็กไทยสุขภาพดี โรงเรียน

เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง งบประมาณเดิม เป็นเงิน ๗,๖๕๐ บาท เปลี่ยนเป็น

เงิน ๙,๓๗๐ บาท จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการมายังคณะกรรมการฯ 

ด้วยเหตุท่ีว่า โครงการการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายชุมชนอุ่นอารี มีผู้ใดเป็น

ตัวแทน เข้าร่วมประชุมหรือไม่ เป็นการขออนุมัติ พิจารณาแล้ว ลดลง จาก

โครงการเดิม เพราะว่าเกิดปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณใน

รายละเอียดว่าเขามีการปรับลด ในส่วนโครงการท่ี ๒ มีเพ่ิมโครงการ

ประมาณ ๙๐ บาท ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ ส่วนโครงการท่ี ๓-๗ 

เป็นโครงการของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการหลักที่ทางกลุ่มงานปูองกันฯ 

ได้มีการจัดอบรมและมีการส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ได้ด าเนินการในเรื่องการของบประมาณเพ่ิม สูงสุดไม่เกิน 

๒,๐๐๐ บาท คิดว่าในโครงการนี้ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะว่าอาจจะมีการ

ปรับลดปรับเพ่ิมในส่วนของงบประมาณ ส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิจกรรม 

ค่าตอบแทน และเงินรางวัลเล็กน้อยเท่าท่ีผมได้ศึกษา ฉะนั้นขอ

เปลี่ยนแปลงอนุมัติโครงการ ในจ านวน ๗ โครงการในครั้งนี้ 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑3 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม    พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้

ขอรับการสนับสนุนประธาน   กิจกรรม / โครงการ ประจ าปี 2557 

ดังนี้                            

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์                         โครงการประเภทที่ ๑ การจัดซื้อบริการ

สุขภาพตามชุดสิทธิ 

กรรมการและเลขานุการ          ประโยชน์ โครงการตรวจสุขภาพ และการ

คัดกรองสุขภาพปูองกันโรค ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

งบประมาณ ๙๕,๒๑๕ บาท  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเครือข่ายและการ

ส่งเสริมการปูองกันโรคกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ต้องขังเกิดความตระหนักและเห็น

ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรอง

เบาหวาน ความดันโลหิต ความผิดปกติบริเวณปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เฝูาระวังควบคุมวัณโรคใน

ปอดผู้ต้องขัง เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ าได้มีความรู้

ความสามารถ กลุ่มเปูาหมายผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิง ๑,๗๕๔ คน 

ผู้ต้องขังวัยเจริญพันธุ์ จ านวน ๓๐๐ คน มีอายุต้ังแต่ ๓๐-๖๐ ปี ผู้ต้องขังที่

เป็นกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จ านวน ๖๐ คน 

ผู้ต้องขังท่ีมีความเส่ียงต่อวัณโรคปอด จ านวน ๒๐๐ คน อาสาสมัคร

เรือนจ า จ านวน ๑๐๐ คน พ้ืนที่ด าเนินการ ทัณฑสถานหญิง โครงการ

ต่างๆ ได้ด าเนินการ มีตัวชี้วัด มีกิจกรรมการในการด าเนินโครงการ มี

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ซึ่งวันนี้ตัวแทนงานพัฒนาเครือข่าย และงาน

ปูองกันโรคได้อยู่ในที่ประชุมสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ 

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ กิจกรรมหลักท่ี ๕ ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม๓๐ 

บาทคูณ ๑๐๐ คน 

นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์  จ านวนเงินไม่ถูกต้องและ

กิจกรรมหลัก ข้อท่ี  ๒  กิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 

อยากทราบว่า มะเร็งเต้านมนี้คัดกรองระดับไหนอย่างไร โดยการใช้วิธี

คล าหรือตรวจเช่นไร ขอแนะน าว่าท าไมปีนี้โรงพยาบาลนครพิงค์มาขอ

งบประมาณจากกองทุนฯ  เพราะว่าเม่ือก่อนนี้เราดูแลกันท่ี ทัณฑสถานชาย 
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มีส่ีพันกว่าคน เราก็พยายามหางบประมาณของกองทุนฯไปอยู่ในส่วนใด

ของหน่วยงานราชการ ซึ่งเราไปสอบถามท่ี อบต.ดอนแก้ว ก็ไม่มี

งบประมาณอยู่ท่ีนั้น สอบถามไปยังเทศบาลต าบลช้างเผือก ก็ไม่มี

งบประมาณท่ีนั้น สอบถามไปท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก ก็ไม่มี

งบประมาณ เพราะฉะนั้นตอนท่ียังเป็น สถานชาย เราก็ต้องใช้งบประมาณ

ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเมื่อใดมีการขอความอนุเคราะห์เราก็ได้ให้

ความอนุเคราะห์ตลอดมา เม่ือมีการน า ทัณฑสถานหญิงเข้าไป เราก็ได้หา

แหล่งงบประมาณ จนกระทั่งทราบว่างบประมาณมาอยู่ท่ีกองทุนฯนี้ ในครั้ง

นี้ทางเราจึงมาขออนุญาตใช้งบประมาณตรงนี้ในการช่วยเหลือดูแล

บริหารงานด้วย กับเม่ือสักครู่ที่มีการสอบถามถึงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านม ในการตรวจสอบหามะเร็งเต้านม ทางเราใช้วิธีการคล าเพ่ือ

ตรวจหาก้อนเนื้อ หากพบเจอเราก็จะด าเนินการส่งตัวเพ่ือท าการรักษา

ต่อไป 

นายดนัย  สารพฤกษ์ ขอสอบถามเรื่องพ้ืนที่ เพราะว่าเคยมีการ

ติดต่อกันสื่อสารกัน 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ในสองปีที่แล้ว ทัณฑสถานหญิงได้อยู่

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และในปีนี้ ทัณฑสถานหญิงยังคงอยู่ในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ใช่หรือไม่  

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์  

นายดนัย  สารพฤกษ์ ถ้ายังอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่  ก็จะ

ได้อยู่นานและ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ อยู่ยาว แต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่แล้ว

อาจจะท าให้เกิดความเส่ียง เพราะว่าปีก่อนหน้านี้ สปสช.เขาไม่ได้มีการตัด

โอนมา เลยไม่แน่ใจว่าพื้นท่ีไปอยู่ในเขตของอ าเภอแม่ริมหรือยัง แต่ท่ีเขา

เช็คกับทาง สปสช.เขาบอกว่ายังไม่ได้ท าการตัดโอนกลุ่มนี้มา ซึ่งถ้ามีการ

ตัดโอนไปจริงๆ เราก็จะต้องตามไปเอาสิทธิ์ท่ีแม่ริมได้ 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ขอเสนอแนะ เรื่องของประชากรผู้ท่ีท าการโอน

ชื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่      

กรรมการและเลขานุการ ก็ไม่แน่ใจเขาได้ท าการโอนชื่อท่ีอยู่เข้ามาอยู่ใน

พ้ืนที่หรือไม่ หากมีการโอนเข้ามาแล้ว ก็ไม่ทราบว่ามีจ านวนการโอนเข้า

มาเท่าไร  เพราะว่าหากมีการโอนมาก็จะต้องมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ใน

ส่วนนี้ได้ด้วย  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม สรุปก็มีการโอนชื่อมา ซึ่งอยู่ในเขต

พื้นที่ของแขวงนครพิงค์  
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ประธาน แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ เพราะเป็นเขตท่ี

คาบเกี่ยวกันกับดอนแก้วก็เลยจะยังอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็ท า

ให้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกประมาณพันกว่าคน 

แต่ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิในการเลือกต้ังเพราะสถานะเป็น ผู้ต้องหา แต่ท้ังนั้น

ท้ังนี้เราก็ต้องท าการดูแลคุณภาพชีวิตของเขาครับ ก็อยากให้เข้าใจ

ตรงกัน คณะกรรมการท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม  ประเภทท่ี ๓ การเสริมสร้างสุขภาพโดย

ประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น 

ประธาน                               จ านวน ๗ โครงการ ๑.โครงการออก

ก าลังกายแอโรบิก ประยุกต์ ร าวงมาตรฐาน งบประมาณเป็นเงิน ๑๗,๐๓๕ 

บาท  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์                         ๑.โครงการออกก าลังกายแอโรบิค 

ประยุกต์ ร าวงมาตรฐาน 

กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ ๑๗,๐๓๕ บาท กลุ่ม อสม.ชุมชน

ทานตะวัน กลุ่มเปูาหมายมีประชาชน ๓๐ คน การออกก าลังกายแอโรบิค 

ร าวงมาตรฐาน ในชุมชนทานตะวันประชาชนร้อยละ ๘๐ วัตถุประสงค์

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

ก่อนออกก าลังกายช่ังน้ าหนัก วัดความดันโลหิต หาดัชนีมวลกายไว้ก่อน

ออกก าลังกายแอโรบิคประยุกต์ ร าวงมาตรฐาน ซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นว่ามี

ลักษณะเป็นเช่นไร ค่าวิทยากร ค่าซีดี งบประมาณรวมเป็นเงิน ๑๗,๐๓๕ 

บาท  ในส่วนการจัดท าโครงการทีแรก จะเริ่มต้ังแต่เดือน มีนาคม แต่ติด

เรื่องของ คสช. ท าให้ต้องยืดระยะเวลามาเดือน กรกฎาคม   

นางสุพินดา  สุทธิสันต์ชาญชัย ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  จ านวน  ๓๖ 

ชั่วโมง เริ่มโครงการในเดือน  

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗  เป็นเวลา 

๓ เดือน จะมีการจัดกิจกรรมครบหรือไม่ 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม หากระยะเวลา ๓๖ ชั่วโมงไม่ทัน 

สามารถเลื่อนระยะเวลาออกไปได้ 

ประธาน  หรือไม ่
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ จะมีการปรับระยะเวลาการด าเนินการใหม่เป็น

ช่วงระหว่างเดือน  

กรรมการและเลขานุการ สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๗ ส่วนถ้าเกิดว่า

ระยะเวลาการออกก าลังกายไม่ทัน ก็แก้ไขปัญหาด้วยการเพ่ิมช่ัวโมงใน

การด าเนินกิจกรรมออกไป 

นายดนัย  สารพฤกษ์ ขอเสนอแนะว่า ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา

เดิม เนื่องจากว่าเราจัด 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ การประชุมท่ีล่าช้าเนื่องจากติดประกาศ

ของ คสช. และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนฯ วันที่ ๓๐กันยายน 

๒๕๕๗ จะต้องมีการปิดงบประมาณ ตามระเบียบราชการก็คือ จะมีการ

จัดต้ังงบประมาณท่ียืดออกไป หรือจะท าการตัดแล้วก็เพ่ิม ซึ่งต้องอยู่ท่ี

คณะกรรมการอนุมัติ แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่าเอาระเบียบราชการมา

เป็นปัญหากับชาวบ้าน ดังนั้นให้เขาด าเนินการไปตามระเบียบที่ก าหนด 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑ ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โครงการออกก าลังกายร าไม้พอง

ส่งเสริมสุขภาพ มีงบประมาณ 

ประธาน ๒๔,๕๗๐ บาท เชิญทางเลขาคณะกรรมการแจ้ง

เพ่ิมเติม 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เป็นโครงการร าไม้พองส่งเสริมสุขภาพเปูาหมาย 

คือ ชุมชนกู่ค า 

กรรมการและเลขานุการ ต าบลวัดเกต วัตถุประสงค์จัดอบรมให้ความรู้การ

ส่งเสริมสุขภาพ แกนน าสุขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

มีการคัดเลือกแกนน าเข้ารับการอบรม จ านวน ๒๕ คน จัดกิจกรรมออก

ก าลังกายร าไม้พอง สัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๑ ชั่วโมง ในวันจันทร์ พุธ และ

วันศุกร์ เพื่ออบรมให้ความรู้ ๑ วัน วันละ ๒๕ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ๒๕ x

๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท งบประมาณเป็นเงิน ๒๔,๕๗๐ บาท  

นางสิริบูรณ์  ยาวิชัย การอบรมให้ความรู้ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง แต่เบิก

ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     หรือว่า มีการอบรมเวลา 

๑๐.๐๐น. แล้วเลิกอบรมเวลา ๑๔.๐๐ น. ขอชี้แจงด้วย 
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นายดนัย  สารพฤกษ์ ถ้ามีการอบรมภาคบ่ายจะต้องเบิกค่าอาหารว่าง

ได้แต่หากประชุม 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ๔ ชั่วโมงจะได้เบิกแค่อาหารว่าง ครั้ง

เดียวเท่านั้น   ถ้าไม่เช่นนั้นจะต้องมีค่าอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นมา หาก

คณะกรรมการของชุมชนกู่ค าไม่มา ขอเสนอแนะให้ท าการตัดค่าอาหาร

ว่างและเรื่องดื่มออก และขอให้ประสานกับทางชุมชน เพื่อท าการพิจารณา

ใหม่อีกครั้งดีหรือไม่ 

นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ ถ้าเช่นนั้นก็จะเป็นการเลี้ยงอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ๑ มื้อ 

คณะท างานแขวงกาวิละ และเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ซึ่งตาราง

การอบรมก็จะยืดระยะเวลาไปถึงช่วงบ่ายแก่ๆ 

นายดนัย  สารพฤกษ์ ขอให้ชุมชนกู่ค า ให้แก้ไขตารางการอบรมให้

เหมาะสม 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ      

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑ ๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    โครงการแก้ไขปัญหาทุพพโภชนาการ

นักเรียน ในโรงเรียน 

ประธาน โสตศึกษาอนุสารสุนทร งบประมาณ  ๑๙,๓๙๐ 

บาท  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์                         วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนที่มีน้ าหนัก

ตัวน้อยกว่าเกณฑ์  

กรรมการและเลขานุการ           เพ่ือให้มีน้ าหนักตัวเพ่ิมมากขึ้นตามเกณฑ์ 

เพ่ือให้นักเรียนที่มีน้ าหนักตัวท่ีท้วมหรือเริ่มอ้วน ให้มีน้ าหนักร้อยละ ๕ 

ของเกณฑ์ท่ีเริ่มต้น กลุ่มเปูาหมายนักเรียนที่มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 

จ านวน ๓๗ คน ส่วนนักเรียนที่มีภาวะน้ าหนักท้วมหรืออ้วน จ านวน ๓๒ 

คน มีกิจกรรมเรื่องของการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการอบรม ค่าตอบแทน 

เรื่องของการให้รางวัล ดังนี้ รางวัลท่ี ๑ รางวัลละ ๕๐๐ บาท จ านวน ๔ 

รางวัล มีการจัดท าคู่มือ โปสเตอร์ คณะกรรมการท่านใดท่ีมีความเห็นหรือ
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ข้อซักถามหรือไม่ วันนี้ตัวแทนของโรงเรียนโสตศึกษาฯมาหรือไม่ ขอปรับ

ในเรื่องของแบบ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  

นายดนัย  สารพฤกษ์ รายการที่ ๘ เรื่องโปสเตอร์อันละ ๑,๐๐๐ บาท ๒ 

อัน น่าจะเป็นไวนิล 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ     มากกว่า เพราะราคาสูงกว่า             

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑ ๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โครงการสร้างเสริมสุภาพให้ปลอดโรค

และการออกก าลังกาย 

ประธาน  แอโรบิคสมาชิก ชุมชนแจ่งหัวลิน งบประมาณ 

๓๒,๐๔๐ บาท  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มสมาชิกมีความรู้ในการ

ดูแลตนเองเพ่ือสร้าง 

กรรมการและเลขานุการ เสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ  เพ่ือ

ส่งเสริมสมาชิกในการเรียนรู้ทักษะในการออกก าลังกายแบบแอโรบิคที่

ถูกต้อง กลุ่มเปูาหมาย จ านวน ๖๐ คน ส่วนในเรื่องของกิจกรรมมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาพจัดท าสมาชิก จัดอบรมให้ความรู้ จัด

กิจกรรมออกก าลังกายติดตามและประเมินผล จัดท าบอร์ดไวนิล 

งบประมาณ ๓๒,๐๔๐ บาท คณะกรรมการชุมชนและ อสม.  

นางสิริบูรณ์  ยาวิชัย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ควรแก้ไขจ านวน 

๖๐*๒ คน น่าจะเป็น  

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒๕ บาท *๒ มื้อ และ

ค่าตอบแทนวิทยากร ๖ ชั่วโมงเท่ากับ ๕๐ บาท ต้องแก้ไขเป็น ๕๐๐ บาท  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑ ๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
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เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     โครงการออกก าลังกายแอโรบิค สร้าง

เสริมสุขภาพ 

ประธาน                               ชุมชนวัดนันทาราม งบประมาณ  

๒๑,๙๒๐ บาท  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์                         วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี

ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ 

กรรมการและเลขานุการ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือสร้าง

เครือข่ายและการให้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 

คือ ชุมชนนันทาราม จ านวน ๓๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย ค่า

BMIลดลง มีการประเมินก่อนและหลัง มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิก มีการ

จ้างผู้น าด้านแอโรบิก มีการจัดอบรมให้ความรู้ก่อน และค่าตอบแทน

วิทยากร จัดท าไวนิล และจัดซื้อเครื่องเสียง ค่าน้ าดื่มและน้ าแข็งเวลา ๒ 

เดือน และการจัดท ารูปเล่ม งบประมาณ  ๒๑,๙๒๐ บาท 

นางสิริบูรณ์  ยาวิชัย                ค่า KPI กับกิจกรรมไม่ไปในทิศทาง

เดียวกันขอปรับค่า KPI ให้ไปทิศทาง 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     เดียวกับค่า KPI และเรื่อง

กิจกรรมมีการเต้นแอโรบิคโดยใช้วิทยากรในการปฏิบัติงาน  แต่

งบประมาณในการปฏิบัติมีวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้วย อาจจะมีการตก

หล่นในเรื่องของกิจกรรม เพราะว่ากิจกรรมมีแค่น าเต้น แต่ในงบประมาณ

ระบุว่ามีการอบรมให้ความรู้ด้วยหรือว่าลืมในส่วนของกิจกรรมไปหรือไม่ 

นายดนัย  สารพฤกษ์ ในกิจกรรมไม่มีตารางการอบรม ถ้าใช้วิทยากร

อบรมจะต้องเพ่ิมราย 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ    ละเอียดในส่วนนี้ด้วย หรือตัดค่าวิทยากร 

นิตยา ชัยชนะ กิจกรรมนี้ต้องใช้วิทยากรในการอบรมดังนั้นขอ

เพ่ิมในกิจกรรม 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์                         ให้ผู้ที่เสนอโครงการประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่ทีมพ่ีเลี้ยงคณะท างาน 

กรรมการและเลขานุการ           เพ่ือแก้ไขโครงการให้ถูกต้อง  

 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑ ๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
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เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โครงการร ามวยจีน ไทจี่จี้กง ของชุมชน

ดาวดึงษ์ 

ประธาน งบประมาณ   ๒๐,๘๙๐ บาท  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ วัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ เพ่ือให้

สมาชิกชุมชนมีสุขภาพ 

กรรมการและเลขานุการ แข็งแรงสมบูรณ์ กลุ่มเปูาหมาย อสม.และผู้สูงอายุ 

จ านวน ๕๐ คน พ้ืนที่ในการจัดโครงการสนามวัดดาวดึงษ์ ร้อยละ ๕๐ มี 

BMIลดลง ซึ่งมีการเน้นBMIเป็นส่วนใหญ่ การบันทึก BMI ท้ังก่อนและหลัง

การด าเนินการ มีการฝึกอบรมและสอนร ามวยจีน สัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วัน

จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในส่วนของเรื่องงบประมาณก็จะมี ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  

นายดนัย  สารพฤกษ์ โครงการนี้มีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 

๕ ชั่วโมง เหมือนกับ  

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ     ๓ ชุมชนท่ีผ่านมา ขอเสนอให้ท าการตัด

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในภาคบ่ายออก ๑ และแก้ไขในรายละเอียดให้

มีลักษณะคล้ายกัน ถ้าพิจารณาจากค่าตอบแทนวิทยากรจะเป็นระยะเวลา 

๕ ชั่วโมง สรุปว่าให้ชุมชนกู่ค า ชุมชนวัดนันทาราม และชุมชนดาวดึงษ์ 

ขอให้ท าการปรับแก้ไขในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมใน

ภาคบ่ายให้เรียบร้อย และก็ขอให้เพิ่มตารางการอบรมให้มีความชัดเจน 

ขอให้ตัวแทนแต่ละชุมชนปรับแก้ไขด้วย 

นางจรรยา  ไชยพาน เรื่องค่าตอบแทนวิทยากร ๒๔ วัน แต่ค่าน้ าดื่ม 

เป็นเวลา ๓ เดือน 

หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เทศบาลนครฯ  ไม่ทราบว่าขัดแย้งกันหรือไม่ 

นายพิศาล  พันธุเสนีย์ น้ าดื่มมีการเลี้ยงน้ าดื่มตลอดระยะเวลา   หมายถึง 

การที่มีวิทยากรคณะท างานแขวงเม็งราย มาสอน ๒๔ วัน แต่น้ าดื่มมีตลอด

ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

นายดนัย  สารพฤกษ์ วันที่จัดกิจกรรมก็จะเป็น วันจันทร์ วันพุธและวัน

ศุกร์สัปดาห์ละ ๓ วัน 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ     เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ให้เบิกค่าวิทยากร

จ านวน ๒๔ ครั้ง และเบิกค่าน้ าดื่มเป็นระยะเวลา ๓ เดือน 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑ ๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
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เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โครงการและคัดกรองความผิดปกติและ

แก้ไขปัญหา ด้านการ 

ประธาน มองเห็นให้กับเด็กนักเรียน งบประมาณ   

๗๒๖,๒๓๐ บาท 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือให้นักเรียน

กลุ่มเปูาหมายได้รับ 

กรรมการและเลขานุการ การตรวจคัดกรองการมองเห็นด้วยวิธีการที่

ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนที่มีความผิดปกติและมีความบกพร่องในการ

มองเห็นได้รับการแก้ไขปัญหาท าให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน กลุ่มเปูา

คือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด

เทศบาลนครเชียงใหม่ ๑๑  จ านวน ๒,๘๘๗ คน ตัวชี้วัดนักเรียน

กลุ่มเปูาหมายได้ท าการตรวจคัดกรอง จ านวน ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่

พบการมองเห็นผิดปกติ มีการตรวจคัดกรองและท าการประกอบแว่น

สายตา ได้ตามสิทธิ นักเรียนที่มีปัญหาด้านการมองเห็นหรือการทับซ้อน

ได้รับการส่งต่อเรื่องของการรักษา ในส่วนของการด าเนินงานมีการตรวจ

คัดกรองโดยจักษุแพทย์คนละ ๕๐ บาท และมีการประกอบแว่นตาม

ความเห็นประมาณร้อยละ ๔๐ ของกลุ่มการตรวจคัดกรอง เปูาหมายหลัก

คือราคา ๕๐๐ บาท เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างจัดท าไวนิล ค่าจ้างจัดท า

รูปเล่ม รวมเป็นเงิน ๗๒๖,๒๓๐ บาท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในกรณีท่ี

เป็นเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความผิดปกติทางสายตาสั้น และสายตาเอียง 

ต้ังเปูาหมายเป็นร้อยละ ๔๐ ของ จ านวนนักเรียน  ๒,๘๘๗ คน จะได้

นักเรียนท่ีมีปัญหาทางสายตาอยู่ประมาณหนึ่งพันกว่าคน ในส่วนนี้เราได้

ท าการคิดค านวณไว้แล้ว แต่ผมมองว่าในโครงการนี้น่าจะมีงบประมาณ

คงเหลือ เพราะว่าไม่มีทางเป็นไปได้ท่ีนักเรียนจะมีความผิดปกติทางสายตา

ท้ัง ร้อยละ ๔๐  

นายดนัย  สารพฤกษ์ เสนอให้อนุมัติโครงการ เพราะจากท่ีท่านเลขา

กรรมการน าเสนอ  
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ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ โครงการเป็นโครงการท่ีมีการเบิกจ่าย

งบประมาณตามจริง ส าหรับนักเรียนที่ได้รับการตรวจวัดสายตาแล้วมีความ

ผิดปกติ ก็มีการตัดประกอบแว่นให้จริง 

นางจรรยา ไชยพาน การตรวจคัดกรองการมองเห็นโดยจักษุแพทย์นี้ 

ปกติแล้ว 

หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เทศบาลฯ โรงเรียนในเครือของเทศบาลนครเชียงใหม่ มี

จ านวน ๑๑ โรงเรียน     ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีหน่วยบริการประจ าในการ

รับผิดชอบอยู่แล้ว ฉะนั้นอยากจะให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอนามัยท่ี

รับผิดชอบงานอนามัยแต่ละโรงเรียน มีการคัดกรองนักเรียนที่มีความ

ผิดปกติทางสายตา          ก่อนที่จะพบจักษุแพทย์ เป็นไปไม่ได้ท่ีจักษุ

แพทย์จะต้องมาตรวจวัดสายตาให้นักเรียนท้ังหมดทุกคน  

นายดนัย สารพฤกษ์ เสนอให้แต่ละสถานบริการที่เข้าไปดูงานอนามัย

โรงเรียนท าการคัด 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ กรองเบื้องต้นด้วยการใช้แถบวัดสายตา

ก่อนเข้าพบจักษุแพทย์ 

สิริบูรณ์ ยาวิชัย เห็นด้วย ตามท่ีผอ.ดนัย ได้เสนอมาในเรื่องการ

ตัดแว่นสายตา 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมช.เนื่องจากเคยท าวิจัยในเขตโรงเรียนเทศบาล

นครเชียงใหม่ โดยเม่ือประมาณ ๒ ปีที่ผ่านมา ในโครงการโสตจักษุนี้ มี

ประมาณ ๕-๑๐ โรงเรียน เราพบว่ามีเด็กนักเรียนท่ีมีความผิดปกติทาง

สายตาไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ถ้ามีการเปรียบเทียบความผิดปกติทางสายตา

ซ้ าซ้อน ระหว่างนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษามีไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ส าหรับเด็ก

โรงเรียนพิการ ซึ่งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนที่มีความปกติทางร่างกาย จึงคิด

ว่าไม่น่าจะมีนักเรียนที่ผิดปกติทางสายตาเกินร้อยละ ๒๐ ของเด็กนักเรียน

ท่ีพบความผิดปกติทางสายตา อย่างน้อยโรงเรียนหนึ่งจะพบเด็กท่ีมีความ

ผิดปกติทางสายตาไม่น่าจะเกิน ๓-๔ คน ถ้าได้การคัดกรองอย่างถูกต้อง 

 

นายดนัย สารพฤกษ์ ในระบบงานอนามัยโรงเรียน ปีนี้ทางสาธารณสุข

จังหวัดได้แบ่งพ้ืนที่ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ตามหน่วยบริการประจ าสถานบริการ 

คือ โรงพยาบาลต่างๆไม่ได้มอบให้ทางโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ดูแลทั้งหมดนะครับ เช่น ในส่วนของโรงพยาบาลรับผิดชอบจ านวน ๕ 

โรงเรียน เป็นส่วนของที่ขึ้นกับเทศบาลเองมีเพียง ๓ โรงเรียน และได้รับ

โรงเรียนกาวิละ ค าเท่ียง เพ่ิมอีก ส่วนโรงเรียนที่นอกเหนือจากนี้ ก็จะมี

โรงพยาบาลอื่นมารับผิดชอบ เพราะฉะนั้นถ้าจะน าเอาระบบฐานข้อมูลให้
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ทางโรงพยาบาลอื่นด้วย ขอความเห็นจากท่านเลขาฯด้วยควรท าอย่างไรดี   

ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของอนามัยโรงเรียน ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากทาง สาธารณสุขจังหวัดอยู่แล้ว ประเด็นสุดท้ายก็คือว่า ถ้า

ตัดให้เฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาทางสายตา แต่ว่ากระบวนการคัดกรอง 

กระบวนการเบื้องต้น และกระบวนการท่ีน ามาสู่จักษุแพทย์เพ่ือตัดประกอบ

แว่นสายตา อาจจะเป็นภาระของกองทุนฯแต่การคัดกรองเบื้องต้นและการ

เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับสถานบริการท่ีรับผิดชอบ ควรมีให้เขาด้วยเพราะ

จะได้ท าการติดตาม 

นางจรรยา  ไชยพาน หน้าที่ในการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คัดกรอง 

จะต้องมีการผ่านการ 

หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เทศบาลฯ อบรมการวัดสายตาและการตรวจหูควบคู่กัน

ไป  เพราะของเราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาราชมาโดย

ตลอดการอบรม และได้อบรมมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๓ ปีแล้ว จึง

อยากจะให้มีการฟื้นฟูในเรื่องของการอบรมหลักสูตรนี้     

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ โครงการท่ีน าเสนอ มีความเก่ียวข้องกับ

โรงพยาบาลนครพิงค์ 

นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์ ยกตัวอย่าง ถ้าโรงพยาบาลนคร

พิงค์เข้ามาดูแลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เกิดเราพบว่ามีเด็กนักเรียนที่

จ าเป็นจะต้องตัดประกอบแว่นสายตา เราสามารถจะส่งตัวเด็กเข้ามาใน

โครงการนี้ได้หรือไม่                              

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เปูาหมายของการจัดโครงการนี้ ตามนโยบาย

ของคณะผู้บริหาร 

กรรมการและเลขานุการ จะเป็นกลุ่มเปูาหมายของโรงเรียนในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ ซึ่งในเมื่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีโรงเรียนอยู่ในสังกัด 

จ านวน ๑๑ โรงเรียน เราก็มีความคิดว่าควรจะมีการตรวจคัดกรองที่เป็นไป

ตามแนวทางปฏิบัติท่ีมีหลักเกณฑ์ และได้มีการปรึกษาหารือกันว่าเรา

ต้องการที่จะท าโครงการนี้ ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราได้ท าการตรวจตาม

วัตถุประสงค์โครงการท่ีได้ต้ังไว้ ผลท่ีได้เราก็จะได้ข้อมูลของกลุ่มเปูาหมาย

ท่ีมีความผิดปกติทางสายตา และเราก็จะได้ท าการตัดประกอบแว่นสายตา

ให้ ซึ่งก่อนที่จะมีการตัดประกอบแว่นสายตาให้กลุ่มเปูาหมาย เราก็จะมี

การประเมินความผิดปกติทางสายตาของเด็กโดยจักษุแพทย์ ถ้าพิจารณา

ถึงภาพรวมที่งบประมาณของ สปสช. โดยจะมีการด าเนินการเอง ซึ่งเป็น

งบประมาณของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ทางเราก็อยากจะจัดท า

โครงการนี้ และได้มีการประสานงานกับผู้ท่ีจะท าแล้ว แต่ถ้าโรงพยาบาลที่

รับผิดชอบต่างๆ ท าแล้วไม่มีการส่งข้อมูลให้ทางเรา หรือทางคณะผู้บริหาร

ได้รับทราบ ก็จะไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆ 
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นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย เรื่องข้อก าหนดในงานอนามัยโรงเรียน  ถ้ามีการ

อนุมัติโครงการ 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ มช. ก็จะเกิดการด าเนินการที่ซ้ าซ้อน และ

หากมีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจจะต้องเกิดปัญหาอย่างแน่นอน 

ในงบประมาณข้อท่ี ๑ และข้อท่ี ๒ ควรจะอ้างอิงจากหลักเกณฑ์จริง ซึ่งใน

การจัดการบริหารโครงการไม่ควรจะเผื่อไว้ ต้องมีข้อมูลท่ีมีความชัดเจน

ถูกต้อง 

 

นายดนัย สารพฤกษ์ ควรจะเป็นกระบวนการเดียวกันแต่เป็นคนละ

ขั้นตอน  ขั้นตอนแรก 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ การคัดกรองเบื้องต้น น่าจะอยู่ในพื้นที่ 

ท่ีมีการรับผิดชอบ คือ การเข้าไปคัดกรองเบื้องต้นโดยอยู่ในลักษณะของ

งานอนามัยโรงเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณในการด าเนินการอยู่แล้ว 

หลังจากการคัดกรองเบื้องต้นเสร็จแล้ว ก็จะส่งต่อผู้ท่ีคัดกรองแล้วมีความ

ผิดปกติทางสายตามาพบจักษุแพทย์ ท่ีจัดท าโดยกองทุนฯ เพ่ือท่ีจักษุ

แพทย์จะไม่ต้องด าเนินการตรวจวัดสายตาให้ท้ังสองพันกว่าคน จะไม่เสีย

งบประมาณในเบื้องต้น ผู้ท่ีเป็นพยาบาล หรือผู้ท่ีได้รับการอบรมในระบบ 

และที่สาธารณสุขจังหวัด เน้นในเรื่องของการติดตามข้อมูล เพ่ือเข้าสู่ระบบ

ของข้อมูล คณะกรรมการประเมินผลสาธารณสุขในเขตอ าเภอหรือพ้ืนที่

พิเศษ ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดมีการเน้นการจัดท าในเรื่องนี้ ส่วนกองทุน

ฯก็จะรับช่วงต่อในเรื่องของจักษุแพทย์ และงบประมาณการตัดประกอบ

แว่นสายตา ผมคิดว่ามีความเช่ือมโยงการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการ

ด าเนินการ ซึ่งเป็นการท าโครงการในกระบวนการเดียวกัน แต่แบ่งหน้าที่

การท างานท่ีชัดเจนขึ้น การเสนอแนะแนวทางนี้ไม่ได้เป็นการปฏิเสธท่ีจะ

ไม่ท า แต่ขอรับรองว่าเด็กนักเรียนต้องแต่ต้นจนถึงปลายจะได้รับการ

บริหารการจัดการที่ดีทั้งหมด คือไม่ได้มีการตัดกิจกรรมออกไป แต่จะท า

การทบทวนในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งสถานบริการ

อนามัยโรงเรียนได้มีการด าเนินการไปบางส่วนแล้ว  แต่ว่าในส่วนของ

กิจกรรมนี้อยากให้ทางพื้นที่ท่ีรับผิดชอบได้ท าการตรวจสอบและจัดท าเป็น

ตัวเลขขึ้นมา เพ่ือน ารายละเอียดตรงนั้น มาเป็นกระบานการจัดต้ังของ

โครงการ ในส่วนตรงนี้อาจจะขอท าการอนุมัติในหลักการไว้ และคงไว้ค่า

จักษุแพทย์เท่าจ านวนที่แต่ละพื้นที่ได้ท าการตรวจสอบมา ในส่วนของ

งบประมาณในการตัดประกอบแว่นสายตา ซึ่งสถานบริการอนามัยใน

โรงเรียนแต่ละพื้นท่ีไม่มีการตัดประกอบแว่นอยู่แล้ว และนี้จะท าให้เกิด

ความเส่ียงน้อยกว่า 
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นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย เห็นด้วย เม่ือมีการคัดกรองผู้ท่ีมีความผิดปกติทาง

สายตาแล้ว 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ มช. ควรจะส่งเด็กนักเรียนไปตามหน่วย

บริการประจ าที่เด็กนักเรียนถือบัตร ทองไม่ใช่หน่วยบริการประจ าที่ท าการ

คัดกรอง และหน่วยบริการประจ าจะมีหมอจักษุแพทย์ในการตรวจวัด

สายตาประกอบแว่นสายตา มีการตรวจสอบกรณีอื่นๆอีก เช่น ตาเข๋ เพ่ือ

เข้าสู่กระบวนการการรักษา แต่ในการตัดประกอบแว่นสายตาทาง

โรงพยาบาลไม่ได้มีการสนับสนุน ท าให้ต้องมาใช้งบประมาณของกองทุนฯ 

ซึ่งตรงนี้จะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื่องจากต้ังแต่มีการจัดท าโครงการ

มาระยะเวลา ๒-๓ ปีนี้ เราสามารถเห็นได้เลยว่า ในบางครั้งเราจะต้องไป

หางบประมาณมา เพราะว่าผู้ปกครองไม่มีแว่น  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ จากการที่ได้มีการเสนอแนะแนวทางมานี้ ในแต่

ละเขตพ้ืนที่โรงพยาบาล   

กรรมการและเลขานุการ จ านวน ๑๑ แห่ง ได้มีการด าเนินการแล้ว 

อย่างเช่น โรงพยาบาลเทศบาลฯ มีการรับของโรงพยาบาลใดบ้าง 

นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย ส่วนโรงพยาบาลนครพิงค์ท่ีสอบถามเรื่องเข้ามา

ดูแลในเขตเทศบาล 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมช.นครเชียงใหม่ ก็มีหลายโรงเรียน และท่ีมีการ

น าเสนอ ๑๑ โรงเรียน ยังไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถเข้าไปดูแลได้

หรือไม ่

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของ เทศบาลนคร

เชียงใหม่   

กรรมการและเลขานุการ  

นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย ถ้าเกิดว่า กรณีเด็กท่ีถือบัตรทองที่อยู่ในเขตของ

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมช.ทุกคนที่ได้รับสิทธิในการตัดประกอบแว่น ท่ีมี

ความผิดปกติทางสายตา เขาควรที่จะได้รับเงินจากโครงการนี้ ไม่ใช่แค่

เด็กที่อยู่ในโรงเรียน จ านวน ๑๑ โรงเรียน ก็จะเป็นเรื่องที่ดี  ซึ่งตรงนี้ทุก

โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จะรู้ว่ามีจ านวนผู้ที่มีความผิดปกติ

ทางสายตาจ านวนเท่าไร เช่น โรงเรียนโสตศึกษา มีจ านวน ๕๒ คน ดังนั้น

เด็กที่ถือบัตรทองและได้ท าการตรวจวัดจากทางโรงพยาบาลมหาราชก็ถือ

ว่าเป็นเด็กท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งหมายความว่าเราก็

สามารถส่งข้อมูลตรงนี้ได้ 

นายดนัย สารพฤกษ์ ตรงนี้ขอให้โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่เป็นจุดยืนก่อน 
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ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ เนื่องจากต้องตรวจสอบงบประมาณ

คงเหลือก่อน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ การจัดท าโครงการนี้ ไม่ได้รวมถึงโรงเรียน

ท้ังหมด เพราะปัจจุบัน 

กรรมการและเลขานุการ มีโรงเรียนอยู่ท้ังหมด จ านวน ๕๓ โรงเรียน แต่ท่ีนี้

จะต้องให้หน่วยบริการประจ าแต่ละที่ไปท าการตรวจสอบ หลังจากได้มีการ

ตรวจสอบก็จะต้องส่งข้อมูลของผู้ท่ีมีความผิดปกติมาให้เรา เพ่ือท่ีเราจะได้

ด าเนินการให้จักษุแพทย์ตรวจสอบตามข้ันตอน  

นายดนัย สารพฤกษ์ ปีนี้ขอจัดท าโครงการ จ านวน ๑๑ โรงเรียนก่อน

แต่ให้ทุกหน่วยบริการ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ประจ าหาข้อมูลเตรียมไว้ก่อน เพื่อในปี

หน้าโรงเรียนที่เหลือ ท่ียังไม่ได้ท าจัดโครงการท้ัง ๕๒ โรงเรียน หักลบด้วย

จ านวน ๑๑ โรงเรียน มาน าเสนอและมาตรวจสอบงบประมาณคงเหลือว่า

สามารถจัดสรรงบประมาณจ านวนเท่าใด ซึ่งถ้าเกิดเราด าเนินกิจกรรม

ท้ังหมด ๕๒ โรงเรียน เราก็ไม่ทราบว่างบประมาณจะเพียงพอหรือไม่ และ

จะท าให้เกิดปัญหา  

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ ไม่ทราบว่าโครงการนี้รวมโรงเรียนวัดหรือไม่ 
นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์  

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม ยกตัวอย่าง โรงเรียนวัดสวนดอกไม่ได้

อยู่สังกัดของโรงเรียน 

ประธาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ ขอยกตัวอย่าง โรงเรียนวัด เช่น โรงเรียน

วัดเชตุพน โรงเรียนวัดดับภัย 

นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์  โรงเรียนวัดพระสิงห์ 

โรงเรียนวัดศรีสุดา โรงเรียนวัดพันเตาท่ีมีโรงพยาบาลนครพิงค์เข้ามาดูแล 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โรงเรียนวัดศรีสุดานี้ อยู่นอกเขต

โรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประธาน การจัดท าโครงการนี้ต้องมีความระมัดระวัง เพราะ

อาจจะเกิดปัญหาในการด าเนินงานอย่างแน่นอน เนื่องจากทุกโรงพยาบาล

ท่ีรับผิดชอบโรงเรียน จ านวน ๑๑ โรงเรียนอยู่แล้ว ถ้าเกิดปัญหาทาง

โรงพยาบาลคงท าการตัดประกอบแว่นให้  ซึ่งจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน

หรือไม ่

แล้วกรณีท่ีเป็นบุตรของชาวต่างด้าว แต่เรียนอยู่ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ จะท าอย่างไร เพราะว่ามีบางโรงเรียนที่มีชาวต่างด้าวอยู่ร้อยละ 

๗๐ ซึ่งถ้าเขามีปัญหาทางสายตาจะต้องด าเนินการตัดประกอบแว่นสายตา

ให้ด้วยหรือไม่ 
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นายสุเวช  สุภาษิต เด็กที่มีปัญหาทางด้านความผิดปกติทางสายตามี

จ านวนมาก 

ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ และผู้ปกครองมีฐานะยากจน   เม่ือก่อนท่ีเรามี

การจัดท าโครงการคือ เฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งในตอนนี้ก็มีผู้ปกครองถามมาว่า

เหตุใดถึงไม่มีการตัดประกอบแว่นสายตาให้เด็กบ้าง เพราะเด็กบางคน

จะต้องเพ่งเล็งหนังสือมากกว่าคนปกติ จึงเกิดค าถามว่า ท าไมไม่พาเด็กไป

ตัดแว่น ค าตอบท่ีได้คือ ไม่มีเงิน ผมอยากจะขอให้คณะกรรมการเห็น

คุณค่าของเด็กและผู้ที่มีฐานะยากจน  ทั้งที่เป็นเด็กในโรงเรียนสังกัดของ

เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ โรงเรียนที่อยู่ในเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่

ไม่ได้ขึ้นสังกัดกับเทศบาลนครเชียงใหม่ อันนี้ก็ขอคณะกรรมการโปรด

พิจารณาด้วย 

นายดนัย สารพฤกษ์ ปีนี้ขอจัดท าโครงการ จ านวน ๑๑ โรงเรียนก่อน

แต่ให้ทุกหน่วยบริการ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ประจ า แต่ละโรงพยาบาลไปด าเนินการ

ตรวจสอบในลักษณะอนามัยของโรงเรียน จนกระทั่งท้ายท่ีสุด ด าเนินการ

การตรวจวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ท าการของบประมาณในส่วนของการตัด

ประกอบแว่นสายตามาท่ีกองทุนฯ แล้วให้กองทุนฯอนุมัติ ด าเนินการ ส่วน

เรื่องร้านในการจัดท าจะให้รวมอยู่ในที่เดียวกันหรือท าการกระจายก็

ตามแต่ท่านจะพิจารณา ส่วนข้อมูลของโรงเรียนทั้ง ๕๒ โรงเรียน หรือว่า

เด็กยากจนในเขตพ้ืนที่ท่ีสามารถท าการตรวจสอบมาได้ ก็สามารถน าเสนอ

เรื่องมา แต่ในส่วนของงบประมาณผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ส่วนเรื่องคนต่าง

ด้าว มีหลักการในการด าเนินการตามนี้ เราได้ท าการหารือกันใน

คณะท างานว่า เวลาเราให้สุขศึกษา เวลาเราควบคุมโรค หรือการท าการ

ส่งเสริมสุขภาพ มองในภาพรวม เราจะให้ท้ังหมด แต่เวลาที่จะให้เป็น

รายบุคคลจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

เพราะฉะนั้นถ้าเราเสี่ยงไม่เอาเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักมาเป็น

หลักฐาน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะเข้ามีบทบาทในการตรวจสอบได้ 

ดังนั้นขอให้ท าการพิจารณาด้วย                                    

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการคัดกรองสายตาเด็กจะต้องท าแบบตรง

ตามระเบียบ อยากให้ 

กรรมการและเลขานุการ ย้อนกลับไปมองโครงการแรก โครงการคัดกรอง

สุขภาพผู้ปุวยของทัณฑสถานหญิงมาจากไหน ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเราก็ท า

การอนุมัติ แต่เด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนเป็นการพัฒนาของเด็ก ถ้าเปรียบกับ

ผู้ต้องหาท่ีอยู่ในทัณฑสถานที่มาจากท่ัวทุกสารทิศ ก็มีการอนุมัติให้โดยมี

การอ้างสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งตรงนี้เราพูดถึงงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

ในการจัดสรร งบประมาณการศึกษา ในกรณีนี้ก็จะท าการเบิกงบประมาณ
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เป็นรายบุคคลอยู่แล้ว แต่ท าไมถึงไม่สามารถเบิกได้ เพราะปัจจุบันมีการ

ระดมคนเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็มีการจัดสรรเป็น

รายบุคคลอยู่แล้ว 

นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย ความแตกต่างจะอยู่ตรงท่ีว่า กรณีของผู้ต้องขัง

เขามีสิทธิบัตรทอง 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมช.ท้ังหมดในส่วนของผู้ต้องขังท่ีเป็นข้าราชการ

ก็จะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้  หรืออาจจะต้องประสานงานกับเบิกตรงท่ีอื่น ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับเทคนิคในแต่หน่วยบริการประจ า ในส่วนของทัณฑสถานหญิง

ผู้ต้องขัง ๓๐ บาท แต่ในส่วนของโรงเรียนมีความหลากหลายท่ีว่า เป็นบุตร

ของข้าราชการ แต่มีบังเอิญมีระเบียบว่า ข้าราชการไม่ได้ ประกันสังคม

ไม่ได้ เป็นสิ่งที่จะต้องให้ค าจ ากัดของกลุ่มอีกครั้งหนึ่งว่า ให้กลุ่มท่ีถือบัตร

ทองเท่านั้น ซึ่งในมุมมองนี้ หมายความว่า บัตรทองท่ีไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็น

สิทธิของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ก็ไม่ได้ หรือ พ่อแม่ท าอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง

กับ รัฐวิสาหกิจ แล้วบุตรมีช่ือไว้ในเขตเทศบาล ในตรงนี้ ก็ถือว่าไม่ได้รับ

สิทธิ แต่ของทัณฑสถาน เท่ากับ ๓๐ บาท แน่นอน 

นายดนัย สารพฤกษ์ ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเฉพาะกรณีไป เช่น บุตรของ

ข้าราชการ แต่บุตร 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ เรียนในเขตของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ท้ายท่ีสุด เขาก็ไม่มีสิทธิเบิกแว่นตาได้ แต่เขาก็สามารถมาขอสนับสนุนกับ

กองทุนฯได้ คิดว่ามันเป็นแต่ละรายกรณีไปหรือเปล่า 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ สรุป คือ เด็กนักเรียนในสังกัดก็น่าจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ ตรงส่วนนี้ไป 

กรรมการและเลขานุการ แต่ถ้าคณะกรรมการมีความเห็นว่าและ

แนวความคิดตามท่ีได้กล่าวมา ถ้าเป็นเช่นนั้นขอศึกษาในรายละเอียดอีก

ครั้งหนึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีข้อแสดงความคิดเห็นเยอะ และมีหน่วยงานท่ี

จะต้องรับข้อมูลไป ซึ่งพอพิจารณาเหตุผลแล้ว ในบางครั้งคณะกรรมการมี

การอิงตามระเบียบและแบบแผนอย่างเที่ยงตรง แต่ถ้ามองถึงหลัก

มนุษยธรรมแล้ว มันไม่สามารถท าอะไรเลย ฉะนั้นผมจะต้องขออนุญาต

ถอนเรื่องนี้ออกไปก่อน เพื่อจะน ากลับมาน าเสนอกันอีกครั้งหนึ่ง  

นางพึงพิศ  สมนาวรรณ มีความประทับใจมากท่ีเด็กๆจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ หวังเป็นย่างยิ่งว่าปีประธานผู้สูงอายุเทศบาลนครฯ หน้าจะมี

การน าเสนอโครงการดีๆแบบนี้ให้แก่เด็กนักเรียน 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑ ๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 
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นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โครงการการส ารวจภาวะสุขภาพ

ประชาชนในเขต 

ประธาน เทศบาลนครเชียงใหม่ งบประมาณ   ๑๑๐,๘๕๐ 

บาท 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหาโรคและปัจจัยเส่ียงด้าน

สุขภาพการกระจาย 

กรรมการและเลขานุการ ตามกลุ่มอายุทุกเพศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

เพ่ือให้เครือข่ายสุขภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกระดับสามารถน า

ข้อมูลไปใช้และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคี กลุ่มเปูาหมาย 

อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน ๑๐๐ คน ประชาชน

ท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องของ

พ้ืนที่ในการด าเนินการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตัวชี้วัดร้อยละ 

๙๐ ของ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจ การคัดกรองภาวะเสี่ยงต้องสุขภาพได้

อย่างถูกต้อง และร้อยละ ๙๐ ของแบบส ารวจข้อมูลสุขภาพมีความถูกต้อง

และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมเรื่องของการจัดอบรม จัดกิจกรรม

ส ารวจภาวะสุขภาพ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล งบประมาณ ได้ด าเนินการในส่วนของเรื่องการจัด

อบรม การส ารวจ และกิจกรรมในเรื่องของการประมวลผลข้อมูล  

นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย งบประมาณ ค่าจัดพิมพ์เอกสารในการส ารวจ 

จ านวน ๕,๐๐๐*๕ บาท 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมช.ท าการพิมพ์เอกสารครั้งเดียวหรือโรเนียวหรือ

ไม่ เพราะมีราคาที่สูง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และค่าจ้างในการด าเนินการ

ส ารวจนี้ มีกี่ตัวแปรได้เท่ากับเท่าไร ซึ่งนี้ก าหนดมาเลยว่า ๑๐ บาท เพราะ

จริงๆแล้วจะต้องมีการค านวณออกมาเป็นตัวแปรได้ และข้อ ๓ ค่าจัดพิมพ์ 

คือ ท าท้ังหมดเลยหรือว่า เอกสารไม่เหมือนกันสักชุด 

นายพลากร ภาคภูมิ ในเรื่องของค่าจัดพิมพ์เอกสาร หมายถึง ชุดแบบ

ส ารวจ ซึ่งในเอกสาร 

หัวหน้างานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  จะมีจ านวน ๘ หน้า ไม่ใช่ค่าจ้างพิมพ์ 

เป็นค่าจ้างโรงพิมพ์ และมีการจัดท าเอกสารมาเป็นชุด มีลักษณะเหมือนเล่ม

จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แต่เอกสารนี้มีประมาณ ๘ หน้า ก็

คือ ๒ คู่และใช้กระดาษ เอ๓ ก็ท าการจัดพิมพ์เข้าโรงพิมพ์ เม่ือมีการส ารวจ

และประมวลผลเสร็จแล้ว เอกสารชุดนี้ก็จะท าการจัดเรียงเป็นชุมชนและน า

กลับไปให้ อสม. เก็บเป็นข้อมูลชุมชนของตนเอง ลักษณะเป็นเล่มๆ หรือ

เป็นชุดไป ซึ่งโรงพิมพ์ได้แจ้งในราคาชุดละ ๕ บาท ส่วนเรื่องค่าจ้างส ารวจ 
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๑๐ บาท ก็ไม่ได้มีก าหนดไว้ในระเบียบว่าจะต้องจ้างเท่าไร ซึ่งได้มีการ

สอบถามประธานชุมชนแขวง ทุกแขวง มีราคาที่ถูกกว่าของทาง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อ้างอิงมาจากการคัดกรองเรื่องของหน่วยบริการ

ประจ ามาด้วย เพ่ือไปจ้าง อสม. ชุดละ ๑๐ บาท ส่วนนี้ไม่ได้ร่วมแค่ค่า

ส ารวจอย่างเดียว แต่จะมีในเรื่องของการวัดความดัน วัดรอบเอวด้วย ใน

เรื่องของข้อมูลว่า มีกี่ตัวแปรว่าต้องการในส่วนใดบ้าง หน่วยงานที่ต้องใช้

มีอะไรบ้าง เช่นในเรื่องของ ACD  เรื่องของ ๓ อ. เรื่องของสุขภาพจิต เป็น

ต้น 

นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย ประเด็นอยู่ตรงท่ีว่า ไม่มีระเบียบในส่วนของ

งบประมาณแผ่นดิน 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมช.แต่ท่ีอ้างถึงการจัดท าของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าไมถึงสามารถจ้างได้เยอะ เพราะว่านั้นเป็นส่วน

ของเงินวิจัย เนื่องจากเงินวิจัยจะเปิดกว้างเขาคิดเป็นตัวแปร ในกรณีนี้ขอ

บอกตรงๆ ว่าเรายังเป็นหน่วยงานของรัฐ ใช้งบประมาณแผ่นดิน ต้องท า

ตามระเบียบขั้นตอน และเท่าท่ีดูจะต้องดูในส่วนของค่าจ้าง อสม.แทนท่ีจะ

จ้างเป็นชุด แต่ต้องมาจ้างท าเป็นวัน แต่หากมีการลงพ้ืนที่ คิดว่าจะต้องเป็น

ในส่วนของเรื่อง ค่าตอบแทน มากกว่าจะต้องมาจ้างท าเป็นชุดแบบนี้ 

นายพลากร ภาคภูมิ อย่างที่ชี้แจงข้างต้น ไม่มีเป็นระเบียบจึงได้ท าการ

อ้างอิงจากหน่วย 

หัวหน้างานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริการปฐมภูมิ ท่ีเคยจ้างอาสาสมัคร

สาธารณสุขชุมชนในส ารวจคัดกรองและในการท าส ารวจข้อมูล ซึ่งได้มี

การพูดคุยกับประธานอสม.ว่ามีการจัดท าแบบส ารวจแบบนี้  นางจรรยา  

ไชยพาน ในส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลใน

การจ้างอสม. 

หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เทศบาลนครฯ  ชุดละ ๑๐ บาท ก าหนดเกณฑ์

ราคาของคณะกรรมการ ประสานงานสาธารณสุขระ ดับอ าเภอ ท่ีเราเคย

เป็นอยู่ เพราะมีระเบียบก าหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าส ารวจ ค่าเอกสาร 

ค่าบันทึกข้อมูล 

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ ขอให้ข้อมูลในฐานะท่ีเป็นที่ปรึกษาของ

อ าเภอแม่ริมและอ าเภอเมือง 

นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์  นอกเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ถ้าเรามองถึงลักษณะนี้เป็นระเบียบการจ้าง อสม. เม่ือก่อนเป็น

รายกรณี จริงแล้วไม่ใช่ ถึงแม้จะเป็นข้อตกลงกันมา เพราะสปสช.บอกว่า

ถ้าหากไม่มีระเบียบตัวอื่น ให้ใช้ระเบียบของการเงินและบัญชี ดังนั้นการ
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จะจ้าง อสม.ต่างๆ เขาถือว่า ๖-๑๒ ชั่วโมง ก็ได้แค่ ๑๒๐ บาท แต่หากเกิน 

๑๒ ชั่วโมงไปเท่ากับ ๒๔๐ บาท 

นายดนัย สารพฤกษ์ ซึ่งทางสปสช.มีระเบียบใหม่ออกมาว่า ต้องใช้

ระเบียบของทางราชการ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ซึ่งเป็นการอนุโลมในการใช้ระเบียบ ถ้า

หากเราปรับจากเป็นชุด เป็นค่าตอบแทนโดยระเบียบจะดีกว่าหรือไม่ 

เพราะเราเป็นกังวลเรื่องระเบียบท่ีจะมารองรับ 

นายพลากร ภาคภูมิ จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นของ

คณะกรรมการหลายๆ ท่าน   

หัวหน้างานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม     เวลาเราจ้าง อสม.เป็นวัน หรือ การ

จ้างค่าตอบแทนเป็น ชั่วโมง 

ประสิทธิภาพในการส ารวจอาจจะไม่ได้ข้อมูลตามท่ีต้องการ เนื่องจากจะ

เป็นการพูดคุยนอกแบบส ารวจมากกว่า เช่น ส ารวจ ๑๒ ชั่วโมง แต่ได้ตาม

จริงไม่ก่ีชุด ซึ่งนั้นคือสาเหตุท่ีท าให้ไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ท าให้

เราไม่สามารถหาระเบียบอ้างอิงได้ 

นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย เสนอว่าใช้วิธีคิดเป็นชุด แต่เวลาท าการเบิกขอ

เบิกเป็นคน หรือเป็นวัน 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิมช.เช่น  ๓๐ วันมีกี่คน เราน ามาคูณกัน เม่ือได้

เงินจ านวนนี้เสร็จเราก็น ามาหารเป็นชุด ส าหรับคนใดท่ีได้จ านวนชุดที่

มากกว่า ก็จะได้ค่าตอบแทนท่ีมาก ซึ่งเป็นชุดท่ีเราไปท าการส ารวจมา เพ่ือ

ท าให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ และถูกต้องตามกฎหมาย 

นายพลากร ภาคภูมิ เป็นการจัดการของประธานชุมชนแต่ละแขวงได้

ไปท าว่ามีจ านวนชุด 

หัวหน้างานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และท าการรวบรวมมา ถ้าหากไปจัดการ

เรื่องเงินเป็นวัน หรือเป็นชุดอีก ก็จะท าให้เกิดความยากล าบาก หาก

สามารถท าตามระเบียบให้ตรงไปตรงมาได้โดยอนุโลมตามท่ีระเบียบระบุ ก็

ให้ทางคณะกรรมการท าการพิจารณา 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ ์เปูาหมายในตอนแรกท่ีท าการค านวณ ประมาณ 

๕,๐๐๐ ชุด 

กรรมการและเลขานุการ ในเมื่อเราท าการอบรมคนไปจ านวน ๑๐๐ คน ท่ี

เราจะท าการเฉลี่ยกันไป ถ้าคิดเป็นเรื่องของการจ้างเหมา ต้ังงบประมาณ 

เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการทุกท่านมีความเป็นว่าอย่างไรบ้าง  

นายดนัย สารพฤกษ์ ให้ใช้ตามระเบียบค่าตอบแทนท่ีมีอยู่ ส่วนเรื่องตัว

เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ใช้ในการเบิกตามระเบียบท่ีถูกต้อง 

ให้ท าการคิดค านวณเป็นรายวันออกมาในงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

จะเป็นการเบิกค่าตอบแทนของอสม. เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องเท่านั้น 

เพราะถ้าเป็นค่าจ้าง จะต้องมีการอบรมผู้ส ารวจก่อน 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โครงการรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงในเขต 

ประธาน เทศบาลนครเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๖๓,๖๘๐ 

บาท  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกร่วมกันในการ

พัฒนาสภาพแวดล้อม   

กรรมการและเลขานุการ ปราศจากแหลางเพาะพันธุ์ยุง ปูองกันการเกิด

ไข้เลือดออก อสม. กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในชุมชน หน่วยงานของ

ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ จ านวน ๙๖ ชุมชน มีการจัดท ากิจกรรม บิ๊กคลี

นนิ่งเดย์ ๒ วัน วันละ ๒ แขวง มีการส ารวจก าจัดแหล่งลูกน้ ายุงลาย พ่น

สารเคมี แจกทรายอเบท งบประมาณจากกองทุนสปสช. มีการจัดกิจกรรม

ในการจัดซื้อไข่ รณรงค์แลกไข่ มีการท าแผ่นพับความรู้เรื่องไข้เลือดออก 

เรื่องเกี่ยวกับโปสเตอร์ โลชั่นกันยุง มีไฟฉายแจกอสม. ค่าวัสดุอื่นๆในการ

ด าเนินกิจกรรม ค่าสถานที่เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรม ค่าสรุปรูปเล่ม

โครงการ เป็นโครงการท่ีประสานความร่วมมือกับ สาธารณสุขจังหวัด ท่ีให้

จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันท่ัวประเทศ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยยุคใหม่ 

ให้ดูแลสุขภาพกาย 
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ประธาน และบริหารจิตคุณภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 

๔๖,๙๙๐ บาท  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีการท า

เอกสารเพ่ิมเติมเป็น 

กรรมการและเลขานุการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุยุดใหม่ ให้ดูแล

สุขภาพและการบริหารจิตเพ่ือคุณภาพชีวิตเพ่ือสูงอายุ งบประมาณรวมท้ัง

สิ้นเป็น ๖๒,๙๙๐ บาท โครงการดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลนครเชียงใหม่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้เรื่องสุขภาพดีและ

สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติต่อตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่ในสังคมท่ีอบอุ่นและมีความสุข เพ่ือให้

ผู้สูงอายุรู้ถึงศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

ด าเนินการ ๒๐๐ คน การจัดอบรมมีเรื่องของค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าเอกสาร และค่ารถ ซึ่งวันนี้มี

ตัวแทนของผู้สูงอายุมาเข้าร่วมประชุมเอง คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย

ซักถามหรือไม่ 

นางพึงพิศ  สมนาวรรณ ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น สังเกตจาก

ปีที่ผ่านมาจากจ านวน 

ประธานผู้สูงอายุ เทศบาลนครฯ  สองหมื่นกว่าคน จากจ านวน

ท้ังหมด ซึ่งตรงนี้ผู้สูงอายุไม่ได้เข้าร่วมท้ังหมด เช่น บางคนชมรมก็ไม่เข้า

ร่วม แต่กิจกรรมมาเข้าร่วม ๔ แขวง ในแต่ละแขวงได้จัดท าแล้ว 

เพราะฉะนั้นชมรมกลางเราก็น าท้ัง ๔ แขวงมาร่วม จะมีกิจกรรมแบบนี้

จ านวน ๒ วัน วันละ ๑๐๐ คน เหตุผลท่ีต้องไปจัดอบรมท่ีอุทยานหลวงราช

พฤกษ์ เป็นเรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสเดินทางไปดู ต้อง

ท าการขออนุมัติตามนี้ค่ะ มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือ

เสนอแนะหรือไม่  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เสนอเรื่องค่าบ ารุงสถานที่ ๒ ครั้งๆละ ๒,๐๐๐ 

บาท ซึ่งตามระเบียบ 

กรรมการและเลขานุการ จะต้องเป็น ๑,๐๐๐ บาท  

นางพึงพิศ  สมนาวรรณ ในเรื่องของค่าบ ารุงสถานที่ ตามจริงแล้วจ านวน

เงิน ๒,๐๐๐ บาท 

ประธานผู้สูงอายุ เทศบาลนครฯ เราสามารถเหมาจ่ายแบบเฉลี่ยกันไป 

ท่ีนี้ห้องประชุมใหญ่ผู้ใดท่ีไม่เคยเห็นขอเรียนเชิญ  

นายดนัย สารพฤกษ์ โดยสถานที่เขาก าหนดมาชัดเจน และ

คณะกรรมการเห็นด้วยว่า   

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ สถานที่นี้เป็นสถานที่หรูหราและมีความ

เหมาะสมกับราคา คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติได้         
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุของชุมชนข่วง

สิงห์   งบประมาณ 

กรรมการและเลขานุการ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุชุมชนข่วงสิงห์ มีเรื่องของความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งทางด้านโภชนาการ ฟื้นฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ เปูาหมายคือ ๑๐๐ 

คน ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เรื่องของการอบรม การจัด

กิจกรรมออกก าลังกาย ร ามวยจีน ร าไม้พอง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็น

ของชุมชนข่วงสิงห์ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ประเภทที่ ๔ การบริหารจัดการกองทุนร้อยละ ๑๕ 

กรรมการและเลขานุการ เพ่ิมแผนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑. เพ่ิมแผนการจัดหาอุปกรณ์และ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯจ านวน ๖ รายการเป็น

เงิน ๓๗,๘๐๐ บาท มีเอกสารอยู่ท่ีทุกท่านแล้ว ๑.ตู้บานเหล็ก ๓ ฟุต ๑ หลัง 

๒.ตู้บานเหล็กเลื่อน ๔ ฟุต ๑ หลัง ๓.ตู้ไม้เอกสารเต้ีย ๒ บาน  ๔.เคาร์เตอร์

รับส่งหนังสือ ๕.โต๊ะเหล็ก ๔ ฟุต  เป็นเรื่องของการเพิ่มแผนโครงการ เป็น

เงิน ๓๗,๘๐๐ บาท ขออนุญาตให้ท่านประธาน ให้คณะกรรมการพิจารณา 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการเครื่องมือเครื่องใช้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับราคากลาง คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ณ วันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ มีการเปลี่ยนแปลงมา 

คือ เครื่องส ารองไฟ จากเดิม ราคา ๗๕๐ VA จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน 

๑,๘๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๘๐๐VA จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LEDขาวด า ๒๕หน้า/นาที      เป็นเงิน ๘,๔๐๐ 
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บาท แก้ไขเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า ๒๕ หน้า/นาที เป็นเงิน 

๕,๕๐๐ บาท  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  

นายดนัย สารพฤกษ์  ขอย้อนกลับไปเรื่องของคณะกรรมการท่ีประชุม

ตรวจพบรายช่ือของ 

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ คุณจรรยา ไชยพาน  ขอความกรุณา

ฝุายเลขาคณะท างานน าไปเป็นคณะกรรมการหน้าแรกด้วย เพราะว่า

รายช่ือไปอยู่ในหน้าที่ ๒ เป็นรายช่ือของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งคุณจรรยา 

ไชยพาน เป็นหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเทศบาลนคร

เชียงใหม่ และในส่วนที่คณะกรรมการสาธารณสุขอ าเภอไม่ยกมือแสดง

ความคิดเห็น เพราะว่าได้มีการหารือแล้ว ว่าที่ปรึกษาบอกว่าไม่ให้ยกมือ 

แต่สามารถท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็นและให้ค าปรึกษาได้ ฉะนั้น

คณะกรรมการสามารถยกมือได้ งดออกเสียงได้ แต่ผู้ท่ีไม่มาเข้าร่วม

ประชุมก็คือผู้ที่เป็นคณะกรรมการแต่ไม่ได้มาประชุมส่วนผู้เข้าร่วมประชุมก็

คือท้ังหมดท่ีไม่ใช่คณะกรรมการ ขอให้ฝุายเลขาคณะท างานท าการ

ปรับแก้ไข 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ มีเรื่องประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการประกัน

สุขภาพ ตรวจสุขภาพ 

กรรมการและเลขานุการ ท่ีได้มีการของบประมาณ เรื่องของการตรวจวัด

สายตา ตอนนี้โครงการอยู่ในช่วง ที่ขอรับสมุดตรวจสุขภาพ ในการตรวจ

สายตา ได้ครบจ านวนแล้ว ส่วนเรื่องของการตรวจสุขภาพ ทางคณะ

ผู้บริหารได้ขอยืดระยะเวลาให้จนถึง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่จะท า

การแจกเล่มที่ตรวจไปแล้วก่อน เพราะมีปัญหาท่ีว่า จ านวนคนได้สมุดไม่

ครบที่ ๕,๐๐๐ เล่ม ก็เลยจะท าการแจกสมุดครั้งแรกไปก่อน แต่ในครั้งแรก

นี้จะมีสมุดอยู่ประมาณส่ีพันกว่าเล่ม เราก็จะก าหนดการแจกในวันท่ี ๒๘ 

กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้คิดว่า

ด าเนินการได้ท่ีวัดปุาแพ่ง ในส่วนของชุมชน มีจ านวนที่มาก จะท าการ

ประสานกับทางเจ้าหน้าท่ี ให้ท าการประชาสัมพันธ์ไปในแต่ละชุมชน จะ

เริ่มท่ีชุมชนเปูาหมายหลักประมาณ ๒๐-๓๐ คน ชุมชนเปูาหมายรอง
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ประมาณ ๑๐ คน ในส่วนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก็จะเป็นวัดบ้านท่อ 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีแจก ๒ รอบ ช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐น. ท่ีวัด

เมืองกาย ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐น. ท่ีศาลาการเคหะเชียงใหม่ วันท่ี ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐น. ศาลาสุสานสันกู่เหล็ก ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐น. 

ส านักงานแขวงศรีวิชัย วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า ๑๐.๐๐น. วัดนัน

ทาราม ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐น.วัดหัวฝาย ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หนึ่ง คือ ได้ประสานงานกับทางท่านนายกเทศมนตรีไว้ ว่าแนวทางปฏิบัติ

จะเป็นเช่นนี้ ที่ไม่มีการแจกเพราะโรงพยาบาลเขาไม่มีการส่งงาน ที่จริง

แล้วเป็นปัญหาเพราะโรงพยาบาลหาคนได้เท่านั้น แต่ในรอบหน้าอาจจะ

ต้องมีการปรับแก้ไข ขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบไว้ 

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รายละเอียดจะให้ทางท่านเลขาฯจัดท า

เอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ทาง 

ประธาน ประธานแขวง และแจ้งให้ประธานชุมชนรับทราบ 

เรื่องสุดท้ายท่ีทางคณะกรรมการแจกหนังสือเล่มนี้ให้ท้ัง ๒ เล่มนี้ ถ้ามีเวลา

ว่างขอให้ศึกษาทบทวนเรื่องของระเบียบใหม่ มีลักษณะเป็นเช่นไรบ้าง เผื่อ

ในครั้งหน้าจะได้พิจารณาได้ง่ายขึ้น ขอฝากให้ทุกท่านไปอ่านศึกษาด้วย 

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และที่ประชุมทุกคนที่เข้าร่วมประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑2.55 น. 

 

 

 

 (ลงชื่อ)..........................................................ผู้บันทึก

รายงานการประชุม 

             (นายรุ่ง  ศรีโพธิ์) 

                                             รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

                                      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

 

 

 (ลงชื่อ)...........................................................ผู้

ตรวจสอบการประชุม   

               (นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม) 

                                                    รองนายกเทศมนตรี 



41 

 

                                     รองประธานกรรมการคนท่ี 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกฯ 

 

 

 

 

 


